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สวนราชการ  งานบริหารและวางแผน  หนวยสารบรรณ  โทรศัพท 0 7520 4060   

  โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๑        

ท่ี   อว ๐655.๑๔/                วันท่ี      ๘   กรกฎาคม   ๒๕6๗    

เรื่อง  ขอสงรายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว ครั้งท่ี ๑/๒๕6๗             

เรียน   ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว  
 

ตามท่ีมีการประชุมบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว ครั้งท่ี 2/๒๕66       
เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕6๗ เวลา 1๓.๓0 น. ผานประชุมออนไลนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Cloud 
Meetings นั้น  

ในการนี้ หนวยสารบรรณ ไดจัดทํารายงานการประชุมและไดดําเนินการใหบุคลากรรับรอง
รายงานการประชุมผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอสงรายงานการประชุม 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๗ 
วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา 1๓.๓0 น.  

ผ่านประชุมออนไลนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Cloud Meetings 
 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา 
๒. นางสาวจตุพร  ฮกทา     
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ   
4. นายดุสิตพร  ฮกทา       
5. นางสาวศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ 
6. นางสาวกัลยาณี  ยุทธการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา  บัวทองเรือง          
๘. นายวิทยา  ตู้ด า 
๙. นางสาวฉมพร  มีชนะ 
๑๐. นายหัสชัยปกรณ์ ปานมา 
๑๑. นางสาวนัยนา  ค ากันศิลป์ 
๑๒. นางสาวสุญาพร  ส้อตระกูล 
๑๓. นางสาวจุติมา บุญมี 
๑๔. นางสาวจันทิวรรณ  สมาธิ 
๑๕. นางสาวอมรรัตน์  สุทธิธรรมานนท์ 

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  เจริญสุข 
๑๘. นางสาวปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์  
๑๙. นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร          
๒๐. นางสาวณัฏฐ์นรี  แสงเสน 
๒๑. นางสาวสุกานดา  ฤทธิชัย            
๒๒. นางรวิวรรณ  คงแก้ว 
๒๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สังข์ขาว 
๒๔. นายพงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด 
๒๕. นายนิวัฒน์  นุ่นชูผล 
๒๖. นางสาวกรวิษา  ร่มรื่น 
๒๗. นางสาวแสงเดือน  แก้วกลาง 
๒๘. นางสาวปิยะนุช  นาพอ 
๒๙. นางสาวปิวรา  มณีนิตย์ 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระริน  เครือวรพันธุ์  ไปราชการ 
2. นางสาวชยนรรจ์  ขาวปลอด   ไปราชการ 
3. นางสาวนุชนาถ  ทับครุฑ   ลาพักผ่อน 
4. นางสาวสิริปุณยากร เจริญวิริยะภาพ  ลากิจ 
5. นางสาวกาญจนา  อุบล   ลาป่วย 

 
 
 
 
 
 

 
 

เริ่มประชุมเวลา... 



 ๒ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น. 
 ประธานกล่าวสวัสดีและขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันพร้อมกับกล่าวเปิด
การประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานมีเรื่องแจ้งให้บุคลากรทราบทั้งหมด 5 เรื่องดังต่อไปนี้  
 ๑.1 การใช้คู่มือในการขอประเมินผลการปฏิบัติงาน (มทร.ปม.) ของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร
สายสนับสนุน  ขอให้ท าบันทึกข้อความแจ้งการขอใช้คู่มือดังกล่าวมายังหน่วยงานรับทราบก่อนการใช้ในการ
ประเมินฯ ซึ่งปัจจุบันสายวิชาการด าเนินการอยู่แล้วแต่สายสนับสนุนยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนนี้ 
 1.2 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆ จะสามารถน ามาเคลมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้เฉพาะส่วนของผู้ด าเนินงานซึ่งปฏิบัติงานจริงเท่านั้น เพ่ือป้องกันประเด็นปัญหาใน
อนาคต และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้ระบุชื่อไว้  
 1.3 การใช้แพลตฟอร์ม RUTS App ของมหาวิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แทนที่การใช้กระดาษ เอกสารหลายๆ ประเภทสามารถดาวน์โหลดจากแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ จากเดิมการขอ
ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณต่างๆ จะถูกจัดท าเป็นเอกสารแล้วส่งต่อหน่วยนโยบายและแผนรับผิดชอบในการกรอก
ข้อมูลและในการเปิดระยะเวลาให้กรอกข้อมูล ส าหรับรอบถัดไปเจ้าของผู้ขอครุภัณฑ์นั้นๆ ต้องกรอกข้อมูลเอง 
เพ่ือลดภาระและเพ่ิมความสะดวกในการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และหัวหน้าหน่วยนโยบายและแผนจะเป็นผู้
รวบรวมและตรวจสอบอีกครั้ง 
 1.4 การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนรอบที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ให้เพ่ือสะท้อนบุคลากร เพราะเป็นการประเมิน 360 องศา ขอให้ผู้ประเมินเสนอแนะ ใช้ค าและวิธีการใน
การให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และเหมาะสม เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีและกระตุ้นการพัฒนาของบุคลากร 
 1.5 โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว: การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย-อันดามัน คุณภาพสูง
ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ 4,750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ  
 (1) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาที่พักแรมทางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย-อันดามันคุณภาพสูงและยั่งยืน 
กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับบริหารจัดการที่พักแรมทางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทยอันดามัน  งบประมาณ 
4,000,000 บาท เพ่ือพัฒนา-ปรับปรุงการบริหารจัดการห้องพักตามการประเมินรูปแบบ Green Hotel โดยมี
การยื่นเอกสารเพื่อประเมิน Green Hotel เป็นตัวชี้วัด การปรับปรุงรีสอร์ทตามแนวคิด Pool Villa Concept  
 (2) กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาการตลาดดิจิทัลอย่างรับผิดชอบด้วยพันธมิตรธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวทางทะเลสู่ความยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ทางทะเลรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง-ศูนย์ฝึกอบรมพ้ืนที่ตรัง: พัฒนาก าลังคน (หลักสูตรระยะสั้น) งบประมาณ 
750,000 บาท ซึ่งแต่ละหลักสูตร หัวหน้าสาขาได้ชี้แจงในสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบการประเมินมทร.ปม. ได้ในส่วนที่เป็นเกณฑ์ของหน่วยงานก าหนด 
 ที่ประชุมรับทราบ                                                                           ระเบียบวาระท่ี ๒… 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖6 เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม ๒๕66 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/๒๕๖6 เม่ือวันจันทร์ที่ ๑6 ตุลาคม ๒๕66 
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

งานบริหารและวางแผน    
นายพงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด  หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน  แจ้งที่ประชุมทราบ  
 3.1 แจงจัดสรรโครงการจากวิกฤติสูการปรับตัว : การพัฒนาการทองเที่ยวทางทะเลอาวไทย – อันดามัน 
คุณภาพสูงดวยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูการจัดการสมัยใหม เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตามที่วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับการจัดสรรโครงการจากวิกฤตสู่การปรับตัวการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทยอันดามันคุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้การจัดการสมัยใหม่เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งวิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวได้รับการจัดสรรมา 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1  เป็นการพัฒนาที่พักแรมทางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทยอันดามันคุณภาพสูงและยั่งยืน เป็น
กิจกรรมย่อยที่ 1  ยกระดับบริหารจัดการที่พักแรมทางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทยอันดามัน ซึ่งงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 4 ล้านบาท โดยมีวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหลักและ
ส านักงานวิทยาเขตตรังเป็นผู้รับผิดชอบร่วมด้วย และกิจกรรมมีอีก 1 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 7 เป็นการ
พัฒนาการตลาดดิจิตัลอย่างรับผิดชอบด้วยพันธมิตรธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางทะเลสู่ความยั่งยืน อยู่ใน
ส่วนของกิจกรรมย่อยท่ี 3 การพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพสูง เป็นศูนย์ฝึกอบรมพ้ืนที่ตรัง เป็นศูนย์พัฒนาก าลังคนหลักสูตรระยะสั้น ส าหรับในส่วนนี้ได้รับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา 750,000 บาท ผู้รับผิดชอบวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ก าหนด
ทั้งหมด 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 75,000 บาท  
ประธาน  มอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยชี้แจงหลักสูตรที่น าร่องท าความร่วมมือกับ
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย  ชี้แจงเพ่ิมเติมจากที่
ผู้อ านวยการเข้าท าความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังถึงหลักสูตรน าร่องจ านวน 4 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรมาตรฐานบาริสต้าสู่มืออาชีพ หลักสูตรบาร์เทนเดอร์ระดับมืออาชีพ หลักสูตรผู้น าเที่ยวชุมชนและ
หลักสูตรนักการตลาดออนไลน์ส าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวต้องจัดท า
งบประมาณโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ  จากการสอบถามข้อมูลของส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง 
มีงบประมาณส่วนที่ 1 เป็นค่าใช้จ่ายของวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 30 ชั่วโมง ส่วนที่ 2 ค่าวัสดุ 
จ านวนเงินค่าวัสดุขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละโครงการ และในส่วนระยะเวลาการจัดโครงการสามารถ
ด าเนินการได้เหมือนกับวิทยาลัยฯ โดยจัดช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน และแจ้งว่าโครงการของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่จะจัดกับวิทยาลัยฯ คือ 4 โครงการน าร่องได้รับงบงบประมาณเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ซึ่งจะต่างกับของ 

มทร.ศรีวิชัย… 
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มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช  ทั้งหมดคือส่วนที่ได้เข้าไปพูดคุยและได้ประสานงาน แต่ทราบว่าทาง
ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่สรุปว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายที่จะต้องเขียนในโครงการที่จะท ายังติดปัญหาบางประเด็น 
ขออนุญาตในวาระตรงนี้ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการถามในประเด็นที่ติดปัญหาเพ่ือจะได้ท างบประมาณให้
เสร็จสิ้นได้หรือไม่ ผู้รับผิดชอบโครงการสอบถามได้เลยจะได้น าข้อมูลถามกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจะได้
น าไปตั้งเป็นค่าใชจ่ายได้ เชิญสาขาการท่องเที่ยวก่อน เพราะหลักสูตรทั้งหมด4 หลักสูตร 3 หลักสูตรเป็นในส่วน
ของสาขาการท่องเที่ยว และอีก 1 หลักสูตรเป็นสาขาบริหารธุรกิจ 
อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์  ประเด็นที่ 1 หลักสูตรบาริสต้าไม่เคยจัด เนื่องจากหัวหน้าสาขาไปราชการและ
ยังไม่ได้มกีารประชุมกันในสาขาว่าหลักสูตรบาริสต้าใครจะด าเนินการเป็นหัวหน้าโครงการได้ 
ประธาน  หากเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนหลักสูตรบาริสต้าและองค์ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟ คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง หากให้ท่านรับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถด าเนินกา รได้หลังเดือน
พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม หากต้องด าเนินการก่อนหน้านั้น ขอให้สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวพิจารณา
บุคคลที่สามารถท างานร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจงได้ และจัดท าโครงการพร้อมออกแบบ
หลักสูตรเสนอก่อน 
อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ  แจ้งที่ประชุมทราบหัวหน้าสาขามอบหมายให้อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบาริสต้า 
ประธาน  อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิประสานงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจงอีกครั้ง 
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมจักร แจ้งว่าจะมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๗ 
อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ขอสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณในส่วนของวิทยาลัยฯ ว่าการ
แจงงบประมาณจ านวน 75,000 บาท จะต้องส่งภายในวันที่เท่าไหร่ จากการพูดคุยกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดตรัง หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติมาจนถึงเดือนมิถุนายนไม่มีหลักสูตรที่จะท าความร่วมมือ ดังนั้น ทางสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานจะต้องส่งงบประมาณไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ซึ่งสามารถด าเนินการได้ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ดังนั้น หากวิทยาลัยฯ 
จะร่วมมือควรขยับการจัดหลักสูตรไปเป็นเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาด าเนินการ 
การประกาศ และช่วงเวลารับสมัคร 
ในส่วนของงบประมาณ 75,000 บาท หัวหน้าโครงการควรพิจารณาการบริหารงบประมาณดังกล่าว โดยอาจต้อง
ปรึกษาว่าจ านวนตัวชี้วัด เช่น จ านวนผู้เข้าอบรม จะต้องเพ่ิมเติมหรือไม่ เนื่องจากหากงบประมาณลดลงเหลือ 
75,000 บาท อาจจะส่งผลต่อความยากล าบากในการจัดหาวัสดุฝึกอบรมส าหรับหลักสูตรบาริสต้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ตอบข้อซักถามประเด็นแรกที่อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ แจ้ง
เกี่ยวกับหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ล่าสุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้แจ้งว่าสามารถดึงหลักสูตรจากลิงค์
หลักสูตรของส่วนกลางได้โดยตรง ซึ่งหลักสูตรส่วนกลางที่งานวิชาการและวิจัยได้ตรวจสอบแล้วพบว่าสอดคล้องกับ
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ จ านวน 4 หลักสูตร ทั้งนี้ได้ยืนยันกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วว่าสามารถด าเนินการได้
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ดังนั้นหลักสูตรไม่จ าเป็นต้องส่งไปขออนุมัติก่อนตามที่อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ แจ้ง
ไว้ 

อาจารย์ปิยะนารถ... 
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อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ขอเปิดหลักสูตรในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ เพ่ือให้กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานสามารถอนุมัติงบประมาณได้ตามหลักการที่ได้มีการพูดคุยกันด้วยวาจา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ตอบข้อซักถามได้มีการพูดคุยและประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งได้รับงบประมาณมาเรียบร้อยแล้วส าหรับ 4 
หลักสูตรที่จะต้องจัดในปีนี้ ทั้งนี้ เมื่อประสานงานกับวิทยาลัยฯ พบว่ามี 4 หลักสูตรที่ตรงกัน ทางกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานจะด าเนินการจัด 4 หลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว 
ประธาน  เมื่อวานนี้ได้มีการประชุมและงบประมาณได้รับการก าหนดอย่างชัดเจนแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ จะโทรศัพท์ประสานงานในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ในวันที่วิทยาลัยฯ ไปพูดคุยนั้นยังไม่ได้มีการ
ประชุมในส่วนของศูนย์พัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ  ส าหรับวิทยาลัยฯ ที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจะจัด 4 หลักสูตรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
หากเป็นกรณีของ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทาง มทร.ศรีวิชัย จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเสมือน
เป็นผู้จัดโครงการเอง แต่จะใช้หลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประธาน  ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช การอบรมจะยึดตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยอบรมทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ และการปฏิบัติจะออกแบบให้ตรงกับหลักสูตรของ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวอย่างเช่น การอบรมบาริสต้าจะอบรมออนไลน์ตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย แต่การปฏิบัติจะออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยไม่
จ าเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติให้ตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ วิทยาลัยสามารถจัดอบรมร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้และได้รับงบประมาณสนับสนุน โดยตัวชี้วัดของ
วิทยาลัยคือ 30 คน ในขณะที่ตัวชี้วัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคือ 25 คน ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าอบรม 30 คน 
จะมี 25 คนที่ได้รับใบรับรองจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ที่เข้าอบรมครบ 30 คนจะได้รับใบรับรองที่
มีลายเซ็นของรองอธิการบดีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานตรัง นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมที่เกินกว่า 30 คน เช่น 
40 คน ก็จะได้รับใบรับรองจากรองอธิการบดีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานตรังเช่นกัน 
ใบรับรองมี 3 ประเภท คือ  

1. ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยฯ เมื่ออบรมทฤษฎีจบ 
2. ใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกโดยอธิบดีกรม (25 คน) 
3. ใบรับรองจากรองอธิการบดีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (30 คน) 

ประเด็นที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติมคือการบริหารค่าวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม และการออกแบบตัวฝึกปฏิบัติ 
นอกจากนี้ ต้องพิจารณาว่ากิจกรรมนี้บังคับหรือไม่ว่าต้องด าเนินการอบรมตามหลักสูตรเป็นเวลา 5 วัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ จากการพูดคุยกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีหลักสูตรที่เข้มกว่าของ
วิทยาลัยฯ และได้ส่งให้หัวหน้าสาขาเรียบร้อยแล้ว แต่ละหลักสูตรระบุเวลาเรียนทฤษฎีและปฏิบัติอย่างละเท่าไหร่ 
รวมกันต้องได้ 30 ชั่วโมง จากการพูดคุยกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรังเห็นว่าจัดอบรมปกติจะใช้เวลา 5 วัน 
ประธาน  ในกิจกรรมแต่ละหลักสูตรจะต้องออกแบบให้มีระยะเวลา 5 วันตรงตามข้อก าหนดของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

อาจารย์จันทิวรรณ... 
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อาจารย์จันทิวรรณ  สมาธิ ได้รับเอกสารจากหัวหน้าสาขาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีหัวข้อรายวิชาแต่ละหลักสูตร
ระบุไว้ ต้องอบรมตามหัวข้อรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลา 5 วัน อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จ านวนวันของหลักสูตร 
บาริสต้าไม่เพียงพอส าหรับการอบรมที่ต้องการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ข้อมูลแต่ละหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องยึดถือในส่วน
ของหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนดเนื่องจากก าลังเตรียม MOU กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ ผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการนี้จะต้องได้รับใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนั้น การออกแบบหรือก าหนดการของ
โครงการจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนดเพ่ือให้สามารถท า MOU และรับใบรับรอง
ได้อย่างถูกต้องและเป็นทางการ 
อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์  ได้รับเอกสารจากหัวหน้าสาขาก่อนเที่ยงว่าหลักสูตรบาร์เทนเดอร์เดิม
จะเน้นภาคปฏิบัติ ซึ่งเนื้อหาภาคทฤษฎีได้จัดท าเรียบร้อยแล้ว ตรงกับที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนดสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะทั่วไปตามหน้าที่ แต่แยกเป็นกลุ่มรายวิชาย่อย ซึ่งต้อง Cover ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็น
การปรับให้ตรงกับเกณฑ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในการอบรม จะต้องมีการดีไซน์ให้ตรงกับเนื้อหา Content 
analysis เพ่ือวิเคราะห์ว่าตัวไหนจะต้องเพ่ิมทฤษฎีในระหว่าง 5 วันอบรมนั้น และต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการ
อนุมัติ โดยต้องพิจารณาถึงตัวสมรรถนะตามหน้าที่ที่มีอยู่แล้ว โดยที่ประเด็นส าคัญคือจ านวนผู้เข้าอบรมที่เป็น
ตัวชี้วัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะมีผลต่องบประมาณ เช่น ค่าวัสดุฝึกที่ต้องเพ่ิมเติม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ จ านวนตัวชี้วัดที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแจ้งมาคือ 25 คน ในขณะที่
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยฯคือ 30 คน 
อาจารย์จันทิวรรณ  สมาธิ ในเกณฑ์แต่ละรายวิชาที่ก าหนดมีเกณฑ์ประเมินเพียงวัตถุประสงค์ค าอธิบาย
รายวิชาเท่านั้น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ  ได้แจ้งให้อาจารย์ยึดตามหลักสูตรของแต่ละเรื่องโดยไม่มีการ
ประเมินแต่ละหัวข้อว่าผ่านหรือไม่ผ่าน แต่เข้าร่วมครบ 30 ชั่วโมง ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมีการตรวจสอบ
หัวข้อต้องผ่านตัวไหนบ้างตามปกติทั่วไป 
ประธาน  ไม่ได้มีประเมินแต่ละหัวข้อว่าผ่านหรือไม่ผ่านถูกมั้ย แค่เข้าร่วมครบ 
อาจารย์จันทิวรรณ  สมาธิ ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมีการตรวจสอบ อย่างเช่นหัวข้อต้องมีต้องผ่าน
ตัวตัวไหนบ้าง โดยปกติทั่วไป 
อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์  ใช่ๆปกติมีการประเมินว่าตัวนี้ผ่านหรือไม่ผ่าน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ  ยกตัวอย่างหลักสูตรบาร์เทนเดอร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแจ้ง
ว่าการที่จะได้รับวุฒิบัตรผู้รับการฝึกที่ผ่านการประเมินผลแล้วจะต้องมีระยะเวลาฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ระยะเวลาฝึกท้ังหมดในทุกโมดูลที่ก าหนด 
อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ อันนั้นเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมแต่ความหมายของอาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ 
หมายถึงตัวชี้วัตอ่ืนๆที่จะต้องท าให้ตอบโจทย์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย  
ประธาน  บุคลากรของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจะด าเนินการเองในการจัดอบรม โดยศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจะร่วมกับวิทยาลัยฯ และได้แจ้งว่าโครงการใดเหมาะสมกับพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดอบรมที่
ศูนย์ฯ และโครงการใดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของวิทยาลัยฯ จะจัดที่วิทยาลัยฯ เช่น การอบรมบาร์เทนเดอร์และ    

บาริสต้า...   
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บาริสต้าจะจัดที่วิทยาลัยฯ ซึ่งจะมีการย้ายกลุ่มมาอบรมที่วิทยาลัยฯ กระบวนการนี้เป็นหน้าที่ของศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน ส่วนวิทยาลัยฯ จะจัดเตรียมสถานที่และวัสดุตามที่ได้ออกแบบ โดยผสมผสานทั้งของศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานและของวิทยาลัยฯ เข้าด้วยกัน 
อาจารย์จันทิวรรณ  สมาธิ  เช็คลิสต์นั้นมีผลต่อการประเมินและค านวณค่าใช้จ่ายด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ เข้าใจแล้วค่ะ จากการประสานงานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ทาง
ศูนย์แจ้งว่าเวลาลงเช็คผู้เข้าอบรมแต่ละคนในการฝึกปฏิบัติจะมีการลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในขั้นตอนการจัด
โครงการ โดยวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการเช็คเวลาผู้เข้าอบรม 
อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์  สอบถามถึงวิธีการประเมินสมรรถนะในการฝึกอบรม 
ประธาน  ในการจัดอบรมหลักสูตรบาร์เทนเดอร์ อาจมีสูตรที่ก าหนดไว้และต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้าง
อุปกรณ์ให้ตรงตามสูตรนั้น แต่จากการฟังในวันนั้นไม่มีการกล่าวถึงประเด็นนี้ มีเพียงการที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จะจัดการในส่วนของเกณฑ์คะแนน เช่น การผสมน้ า ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินเอง ไม่มีการระบุว่าต้องใช้สูตรใดในการ
อบรมภาคปฏิบัติของบาร์เทนเดอร์  
อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์  มีมาตรฐานและงบประมาณส าหรับการสอนในแต่ละหลักสูตร อย่างไร
ก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไม่ได้ระบุสมรรถนะตามหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่แน่ใจว่าศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานได้รวมทุกรหัสไว้หรือไม่ สิ่งที่ไม่ได้เน้นคือการให้บริการไวน์ ซึ่งจะต้องมีชั่วโมงปฏิบัติ 4 ชั่วโมง 
ประธาน  สอบถามการให้บริการไวน์หมายถึงวิธีการเสิร์ฟไวน์หรือไม ่
อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ใช่ค่ะ ในส่วนของการอบรมจะต้องเพ่ิมเนื้อหาทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้เรื่องรสชาติ
ไวน์ ประเภทของไวน์ และการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายเข้าไปด้วย 
ประธาน  แนะน าให้พิจารณามาตรฐานของแต่ละหลักสูตรอบรมก่อน 
อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ และมีการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการเป็นทฤษฎี 1 ชั่วโมงของศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยหลายหัวข้อที่ต้องน ามาเพ่ิมเติม 
ประธาน  อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ต้องดูมาตรฐานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานมาแล้ว และตั้ง
งบประมาณตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเลย ปีที่แล้วมีวัสดุเหลือจากโครงการอาจารย์อมรรัตน์   
สุทธิธรรมานนท์จึงมีวัสดุฝึกเพียงพอ แต่งบประมาณไม่เพียงพอเพราะการจัดซื้อกับหน่วยงานของรัฐราคามันเกิน 
2 เท่า ท าให้ต้องท าการออกแบบใหม่ ด้วยจ านวนเงินเท่านี้จะไม่เพียงพอส าหรับหลายสิ่งหลายอย่าง จึงต้องมีการ
วิเคราะห์ตัวเลขเพ่ือวางแผนการตอบโจทย์ในขณะเดียวกัน ต้องก าหนดในหัวข้อและจ านวนชั่วโมงทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของหลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจจะต้องพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนวิทยากรในบางครั้ง
เพราะหัวข้อบางอย่างไม่เคยมีมาก่อน อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์จึงออกแบบตามมาตรฐาน และขอให้ทุก
หลักสูตรดูตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนดไว้ และหากพบปัญหาใดๆ ควรแจ้งเพ่ือ
เรียกประชุมก่อนที่จะส่งงบประมาณให้หน่วยนโยบายและแผน 
นายพงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด  ก าหนดส่งข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 
ประธาน  เรียนเชิญประชุมอีกครั้งก่อนจะส่งงบประมาณให้หน่วยนโยบายและแผนในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 

2567 เวลา 11.00 น ณ ห้อง 50 ที่นั่ง โดยให้เตรียมโน๊ตบุคมาด้วยเพ่ือการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพ่ือส่งหน่วย
นโยบายและแผนในช่วงบ่าย และรวบรวมส่งไปยังกองนโยบายและแผน และเรียนเชิญหัวหน้าหน่วยพัสดุและ

หัวหน้าหน่วยการเงิน... 
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หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชีเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวเพ่ือพิจารณางบประมาณและการจัดซื้ อวัสดุที่
เหมาะสม รวมถึงรองผู้อ านวยการทั้ง 3 ฝ่ายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันรวมถึงแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ
เข้าร่วมด้วย 
 ที่ประชุมรับทราบ 

นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล หัวหน้าหน่วยสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบ 
 3.2 การอัปเดตข้อมูล เว็บไซต์บุคลากรสายวิชาการ (Google site) 
การอัปเดตข้อมูลใน Google Site สายวิชาการเพ่ือปรับปรุงโปรไฟล์ของอาจารย์มีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นข้อมูล
ปัจจุบัน โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยและหนังสือต าราที่อาจารย์ต้องการเพ่ิมเข้าไป นอกจากนี้ อาจารย์ยัง
สามารถแนบลิงก์ไปยัง Google Calendar ใต้ภาพโปรไฟล์ของตนเองเพ่ือให้สะดวกในการเข้าถึงตารางเวลาของ
อาจารย์ได้ อีกทั้งอาจารย์ยังสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ในโหมด Real Time โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแล
ระบบใดๆ ส่วนนี้อาจารย์ทุกคนท าอยู่แล้วเพียงอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ประธาน  ฝากอาจารย์แต่ละท่านเข้าไปอัปเดตข้อมูล เช่น อาจารย์ไปน าเสนอผลงานก็สามารถน ามาอัปเดต
ข้อมูลได้  
 ที่ประชุมรับทราบ 

งานพัฒนานักศึกษา 
นายดุสิตพร  ฮกทา  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ 
 3.3 แจ้งก าหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2566 
เรื่องของการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ก าหนดจัดวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 – 16.30 น. จะจัด
โครงการปัจฉิมนิเทศที่ห้องประชุมพันตรีเพียร โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ การลงทะเบียนของนักศึกษาปีที่ 4 เวลา 
09.30 – 10.00 น. มีการเสวนาเรื่องการปรับตัวในการท างาน โดยเชิญศิษย์เก่ามาร่วม เชิญประกันสังคมจังหวัด
ตรังให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีการบรรยายจาก JOBTOPGUN 
เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานและการเขียนเรซูเม่ โครงการจะสิ้นสุดเวลา 16.30 น. การปัจฉิมนิเทศนี้เน้นที่การ
เตรียมความพร้อมในการท างานของนักศึกษาและการเรียนรู้เ พ่ิมเติมเกี่ยวกับการสังคมและภาพลักษณ์ที่ดีในการ
ท างานด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมในโครงการนี้ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3.4 แจ้งก าหนดการกิจกรรมบายเนียร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 
ส่วนหลังจากนั้นเป็นการจัดกิจกรรมภายในของวิทยาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เรื่องของการจัด Good bye 
Senior ธีมปีนี้เป็นธีม White Party จัดเลตรังปากเมง มารีน่ารีสอร์ท ตรงท่าเรือปากเมง ในโครงการจะมีเรื่องของ
การแสดงความยินดี และเรื่องของการกล่าวแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาโดยอาจารย์ และรุ่นน้อง รุ่นพ่ีต่างๆ 
และมีกิจกรรมต่างๆ ในงาน และมีมินิคอนเสิร์ตจากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ในเรื่องของความสนุกสนาน โดย
โครงการนี้จะเก็บนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คนละ 250 บาท และในโครงการสโมสรนักศึกษาได้ท าบัตรเชิญไป
เรียบร้อยแล้วให้กับบุคลากร ผู้บริหารและคณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ที่ประสงค์เข้าร่วมงานสามารถ
รวมสมทบทุนได้ในบัตรเชิญมีสแกนคิวอาร์โค้ดอยู่ ซึ่งตอนนี้มีอาจารย์หลายท่าน รวมถึงผู้อ านวยการ และ         

รองผู้อ านวยการ... 



 ๙ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยได้มีการสมทบเงินจ านวนหนึ่งให้กับกิจกรรมนี้แล้ว อันนี้จะเป็น 2 กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เป็นกิจกรรมของส านักงานวิทยาเขตตรัง คือ เรื่อง
ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย 67 ในงานให้บุคลากรสวมชุดไทย กิจกรรมจะเป็นช่วงเช้าอย่างเดียว โดยให้น าปิ่นโต
ร่วมท าบุญและมีการส่งน้ าพระ และรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ อันนี้เป็นการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของงานพัฒนาศึกษา
เพ่ือทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ เรียนเชิญบุคลากรร่วมงานกับนักศึกษา ธีม White Party จะได้เป็นก าลังใจให้
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาอีกท้ังและมีศิษย์เก่าของวิทยาลัยมาด้วย 

งานวิชาการและวิจัย 
นางสาวกรวิษา  ร่มรื่น  หัวหน้าหน่วยทะเบียนและวัดผล แจ้งที่ประชุมทราบ 
 3.5 รายงานยอดจ านวนนักศึกษาใหม่ 
ในส่วนของงานวิชาการและวิจัย ในส่วนของงานทะเบียนขอรายงานยอดจ านวนนักศึกษาใหม่ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูล 
ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567 ยอดรับสมัคร CF ไปแล้ว 130 คน แต่เมื่อสักครู่มีเพ่ิมขึ้นมาอีก 1 คน เป็นสาขาการ
ท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี ยอด ณ ตอนนี้ 

- สาขาการจัดการนวัตกรรม จ านวน 60 คน 
- บัญชีบัณฑิต 4 ปี จ านวน 17 คน 
- บัญชีเทียบโอน จ านวน 9 คน  
- หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 4 ปี จ านวน 31 คนเมื่อตอนเที่ยงมีสมัครเพ่ิมมา จ านวน 1 คน

และยืนยันสิทธิ์จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
- หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ (เทียบโอน) จ านวน 14 คน ยอดนักศึกษารวมทั้งสิ้น ณ ตอนนี้ จ านวน 

1 31 คน คิดเป็นร้อยละ 87.33 
หัวหน้าสาขาได้ประสานมาว่ามีนักศึกษา 2 คนที่ยังไม่ได้สมัครหลักสูตรการท่องเที่ยว 4 ปี แต่พร้อมจะสมัครและ
จ่ายเงินวันนี้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยก็ได้ประกาศผลการสอบวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษาที่ไม่ผ่านจะมาสมัครกับ
วิทยาลัยฯ โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดการสมัครจากนักเรียนหลายคนที่อยู่ในไลน์ที่ยังต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
หลักสูตรทั้งหลาย เช่น หลักสูตรบัญชีและหลักสูตรการท่องเที่ยว 
ประธาน  มหาวิทยาลัยฯได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 5 แผนการเรียนการสอนตามที่ได้ก าหนดไว้ และในการ
ประเมินผลการเรียนการสอนก็จะต้องประเมินตามแผนการเรียนการสอนเหล่านั้นต่อไป ในปัจจุบันมีแผน
นวัตกรรมที่ผ่านการประเมินแล้ว 1 แผน แผนบัญชีมี 2 แผนที่เกินกึ่งหนึ่ง และยังมีอีก 1 แผนที่ยังไม่ได้ผ่านกึ่ง
หนึ่ง แผนท่องเที่ยวมีการเรียนการสอนครบ 4 ปีแล้ว แต่แผนท่องเที่ยวที่เป็นเทียบโอนยังไม่ได้ครบกึ่งหนึ่ง  

นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาตามแผนการเรียนการสอนได้ชี้แจงเบื้องต้น
โดยประมาณ โดยยังไม่ได้ระบุลักษณะของหลักสูตรที่ไม่ได้ครบกึ่งหนึ่งในปีนี้ จึงจะด าเนินการปิดหลักสูตรนั้น ใน
กรณีที่ไม่ครบกึ่งหนึ่งตามก าหนด ถ้าดูจากส่วนใหญ่โดยรวม หลักสูตรทั้งหมดรวมกันกับการเทียบโอนจะครบกึ่ง
หนึ่ง ยังไม่ม่ันใจว่าปีนี้อธิการบดีจะให้แบบเดิมหรือไม่ แต่ในปีที่ผ่านมาใช้แบบที่ได้แจ้งไป คือน าแผนการเทียบโอน
และ 4 ปีรวมกันแล้วได้เกินก่ึงหนึ่งก็จะผ่าน แต่ถ้าปีนี้ไม่ได้เอาแบบนั้น หมายถึงแยกแผนการเทียบโอนของทั้งบัญชี
และท่องเที่ยวต้องวางแผนอีกครั้งว่าจะด าเนินการเพ่ือให้นักศึกษาเทียบโอนเข้ามาสมัครเพ่ิมเติมอย่างไร 

ในกรณี... 
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ในกรณีที่หลักสูตรจะต้องนัดประชุมอีกครั้ง เพ่ือตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรในกรณีเทียบโอน โดยแบ่งการ
ประชุมในกลุ่ม CHT และต้องประชุมพิจารณาเรื่องนี้เมื่อไหร่ เพราะวันอาทิตย์อาจารย์มีการคุมสอบ อาจารย์ต้อง
ลงคะแนน ตรวจคะแนน คิดว่าอาจารย์อาจจะไม่ว่างในช่วงเวลานี้ ขอเวลาก่อนอาจารย์จะลาตั้งแต่วันสงกรานต์ 
และการลาของอาจารย์ช่วงวันสงกรานต์วันหยุดยาว ในสาขาไม่อยากให้อาจารย์ลาพร้อมกันทั้งหมดในวัน
สงกรานต์ ต้องการให้แบ่งกัน เช่น อาจมีคนอยู่เพ่ือประสานงาน 2 คน ที่เหลือลาแล้วสลับกันในการลา 1 ครั้ง 
ไม่ได้ก าหนดว่าอาจารย์ลาได้ก่ีวัน แต่ขอให้เป็นไปตามระเบียบที่อาจารย์จะลาพักผ่อนได้ และการลาพักผ่อนอยาก
ให้อาจารย์ท ามาล่วงหน้าหนึ่งระยะเพ่ือจะได้วางแผนว่าจะประชุมรวมกันได้อีกกี่วัน 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3.6 การเข้าใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแจ้งให้นักศึกษาเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษาด้วย ในขณะที่งานพัฒนานักศึกษาและ
งานวิชาการและวิจัยเปิดเรียนได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
นักศึกษาไปแล้ว ในระหว่างการเปิดเรียน นักศึกษาจะได้รับลิงก์ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่ระบบสารสนเทศได้ นักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบสารสนเทศนักศึกษาจะต้อง
กรอกข้อมูลนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบผลการเรียน ผลการลงทะเบียน และข้อมูล
ส่วนตัวต่างๆ ของนักศึกษาเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องเสมอ การกระท านี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเสร็จสิ้น
การศึกษาหรือการลงทะเบียนได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดครับและขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่านที่ปรึกษา
ด้วย 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3.7 การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 
งานวิชาการและวิจัยได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดเรียนในภาคฤดูร้อน ก าหนดการเปิดเ รียนวัน
จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 และได้จัดท าค าสั่งคณะกรรมการในการจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว รายวิชา
ที่เปิดสอนมีดังนี้: 

 สาขาการท่องเที่ยว: รายวิชานอกแผน จ านวน 6 วิชา 
 สาขาบัญชี: รายวิชาในแผน จ านวน 1 วิชา (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการโรงแรม) 
 สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ: แขนงการจัดการนวัตกรรม รายวิชาในแผน จ านวน 1 วิชา (ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ) 
 สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ: รายวิชาในแผน จ านวน 1 วิชา และรายวิชานอกแผน 

จ านวน 1 วิชา (คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงขอให้เปิดสอน) 
งานวิชาการและวิจัยได้ส่งรายวิชาทั้งหมดให้กับส านักงานวิทยาเขตตรังเพ่ือจะส่งต่อไปยังสงขลาเพ่ือ

ด าเนินการประกาศเปิดรายวิชาออกมา ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน จะต้องส่งเอกสาร
ที่เป็นไปตามข้อก าหนดทุกปี เช่น ใบลงเวลาสอนซึ่งงานวิชาการและวิจัยจะส่งแบบฟอร์มให้ทางอาจารย์ผู้สอนผ่าน
ทางอีเมล์ส่วนตัวเหมือนเดิม และอาจารย์ต้องส่งแบบฟอร์มที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าสาขาให้เรียบร้อยในทุกวัน
ศุกร์ เมื่อระบบตารางสอนเสร็จสมบูรณ์ทางส านักงานวิทยาเขตตรังจะส่งมาให้อีกครั้ง อาจารย์ท่านใดมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการเปิดภาคฤดูร้อนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงานวิชาเขตตรัง 
 ที่ประชุมรับทราบ                                                                          3.8 การขอส าเร็จ... 
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 3.๘ การขอส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 
การขอส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนของภาคการศึกษาที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ นักศึกษาได้ท า

การส่งข้อมูลผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว รวมถึงส่งรายชื่อไปเรียบร้อยแล้วด้วย อย่างไรก็ตาม เรายังต้องท าการ
ตรวจสอบสมรรถนะต่างๆ ของนักศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากยังมีบางสาขาที่สมรรถนะวิชาชีพยังไม่ได้ด าเนินการ
ต่อไป เรื่องการสอบ IC3 นักศึกษาบางส่วนได้ผ่านการสอบครั้งแรกแล้ว แต่ยังมีบางนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ทั้งนี้ 
นักศึกษาที่ไม่ผ่านสามารถมีโอกาสสอบแก้ไขเพ่ิมเติมได้อีก 2 ครั้งก่อนที่จะมีการอนุมัติส าเร็จการศึกษา เราได้จัด
ประกาศผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และมีการประกาศรายชื่อและวันเวลาสอบผ่านส านักวิ ทยและบริการ
สารสนเทศ โดยนักศึกษาจะต้องมาสอบออนไลน์ที่ห้องสมุด ข้อมูลเพ่ิมเติมและรายละเอียดต่างๆ สามารถ
ตรวจสอบได้จากลิงก์นี้ การอนุมัติส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเพ่ิมเติมได้อีก 2 ครั้ง 
อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์  ขอข้อมูลสรุปภาพรวมของแต่ละหลักสูตรได้มั้ยคะ ต้องการทราบจ านวน
นักศึกษาที่ตกค้างในแต่ละสมรรถนะ ได้แก่ English Exit exam, IC3, และสมรรถนะวิชาชีพ 
นางสาวกรวิษา ร่มรื่น ข้อมูลนี้ก าลังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ เนื่องจากเป็นไฟล์เดียวกันที่มีการตรวจสอบ
ทั้งเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรของงานพัฒนานักศึกษา หากกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้วยังเหลือเรื่องการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งต้องรอผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพของบางสาขา และการตรวจสอบสมรรถนะวิชาชีพของ
บางสาขาเช่น IC3 ผลสอบคนที่สอบเมื่อวานได้รับการกรอกข้อมูลแล้วเพ่ือแจ้งผลการสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน 
ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบครั้งแรก จะมีการแจ้งผลผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้อาจารย์ติดตาม
นักศึกษาต่อ พรุ่งนี้ที่จะมีการสอบครั้งที่ 2 นักศึกษา 1 คนจากสาขาการท่องเที่ยว 4 ปี จะมาร่วมสอบพร้อมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ห้องสมุด นักศึกษาคนอ่ืนๆ สามารถลงทะเบียนส าหรับการสอบที่จะจัดขึ้น
ในวันที่ 9 เมษายน 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 เมษายน 2567 
ประธาน  ถ้านักศึกษาแก้ตัว 2 ครั้งแล้วยังไม่ผ่านอีก ต้องท าไงต่อ  
นางสาวกรวิษา ร่มรื่น ถ้านักศึกษาไม่ผ่านการสอบเพ่ือท าการอนุมัติส าเร็จการศึกษาในรอบนี้ นักศึกษาจะต้อง
รอการขอส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยจะสามารถลงทะเบียนเพ่ิมเติมได้หลายครั้งต่อเนื่อง แต่ถ้าช่วงเวลาการ
ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนไปแล้ว นักศึกษาจะต้องรอภาคการศึกษาถัดไปเพื่อท าการขอส าเร็จการศึกษาอีกครั้ง 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3.๙ การสอบสมรรถนะต่างๆของนักศึกษา ก่อนส าเร็จการศึกษา 

เนื่องจากการสอบสมรรถนะต่างๆ ของนักศึกษาเกี่ยวข้องกับการขอส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2566 อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่มีความสนใจในการส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ต้องรอ
การประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องการสอบสมรรถนะอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม หนังสือประกาศยังไม่ได้รับการ
รับรองเป็นที่สมบูรณ์ หากมีการประกาศหนังสือประกาศใหม่จะแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบโดยทั่วไป  การสอบ
สมรรถนะวิชาชีพของสาขานั้นๆ มีความเป็นไปได้ หากสมมุติว่าสาขานั้นจัดให้นักศึกษาเสร็จสิ้นก่อนนักศึกษาเริ่ม
ฝึกงานจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในระบบ ส าหรับงานทะเบียนและวัดผล ส านักงานวิทยาเขตตรังได้
ก าหนดไว้ในช่วงนี้ที่จะต้องส่งข้อมูลให้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ส่งไปยังไม่ครบถ้วน 
ประธาน  มอบงานทะเบียนและการวัดผลจัดท าเป็นปฏิทินงานวิชาการและวิจัยเพ่ือก าหนดช่วงเวลาในการ
สอบสมรรถนะของนักศึกษา โดยท าการตรวจสอบฐานข้อมูลของแต่ละสาขาเพ่ือการส่งไปฝึกงานแล้ว เราได้ท าการ 

ประกาศ... 
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ประกาศออกมาและแจ้งให้แต่ละสาขาเข้าร่วมการสอบสมรรถนะในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ แต่หากสาขา ใดไม่ส่ง
ข้อมูลตามก าหนด ให้ด าเนินการประกาศของงานวิชาการและวิจัยให้เสร็จสิ้นตามที่ก าหนดไว้  ทางสาขาควรเข้ามา
ด าเนินการสอบสมรรถนะโดยทันทีหากยังไม่ได้กระท าตามที่ขอให้ด าเนินการเสร็จสิ้น แต่ละหลักสูตรได้ด าเนินการ
สอบสมรรถนะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง และยังมีสาขาใดที่ยังไม่ได้สอบบ้าง 
นางสาวกรวิษา ร่มรื่น แจ้งสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวยังไม่สอบ แต่สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชา
การจัดการนวัตกรรมสอบแล้ว 
นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ ชี้แจงถึงการที่สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
นักศึกษายังไม่กลับจากฝึกงาน 
ประธาน  รอบหน้าต้องจัดก่อนนักศึกษากลับมาแล้ว รอบหน้างานวิชาการและวิจัยท าเป็นประกาศเลยว่า
สอบสมรรถนะต้องเป็นช่วงไหนเวลาไหน ช่วงส่งรายงานกลับมายังงานวิชาการและวิจัยเพราะตัวนี้ต้องส่งกลับไปยัง
งานทะเบียนและวัดผล ส านักงานวิทยาเขตตรัง อีกครั้งเพราะงานมันเกี่ยวข้องกัน แล้วของสาขาท่องเที่ยวต้องท า
ยังไงหมดเวลาส่งข้อมูลหรือยัง  
นางสาวกรวิษา ร่มรื่น   ต้องส่งข้อมูลให้ก่อนที่จะมีการอนุมัติส าเร็จการศึกษา ซึ่งอนุมัติส าเร็จการศึกษา
วันที่  26 เมษายน 2567 เพราะว่าอาจารย์ได้ประสานมาแล้วไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 แต่จะมีสอบ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ปีนี้ยังไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าปีหน้าเป็นไปได้อยากให้สอบก่อนนักศึกษาออกฝึกงานดีกว่า  
 ที่ประชุมรับทราบ  
 3.๑๐ ก าหนดการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพ่ือขอรับเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
เรื่องก าหนดการส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ full  proposal เพ่ือขอรับเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯประจ าปี
งบประมาณ 2568 ให้นักวิจัยและบุคลากรเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมของหน่วยงานเพ่ือขอรับทุนการวิจัยในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ
ออนไลน์ นักวิจัยจัดส่งไฟล์รายละเอียดข้อเสนองานวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดให้ผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็กรอบข้อมูลในระบบการจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานภายในวันที่    
3 เมษายน 2567 คือส่งให้หน่วยวิจัยภายในวันที่ 3 เมษายน 2564 และวันที่ 4 เมษายน 2567 จะส่งให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้นักวิจัยส่งเป็นไฟล์รายละเอียดตามแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดให้โดยไม่ต้อง
ต้องปริ้นส่ง และหน่วยวิจัยจะจัดส่งรายชื่อแบบ บช. 3 ข้อเสนองานวิจัยมายังวิทยาลัยฯภายในวันที่ 5 เมษายน
2567 อันนี้เงินรายได้ของปีงบประมาณ 2568  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3.1๑ แจ้งผลรับการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยภายนอก (หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย)  
แจ้งผลการจัดสารงบประมาณโครงการวิจัยภายนอก กรณีนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณภายนอกและเป็นผู้ร่วม
จากหน่วยงานต่างหน่วยงานขอให้นักวิจัยจัดท าบันทึกแจ้งการรับจัดสรรหรือการเป็นผู้ร่วมวิจัยมายังงานวิชาการ
และวิจัยเพ่ือหน่วยวิจัยจะได้เก็บเป็นหลักฐานข้อมูลในการรายงานตัวชี้วัดและรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานใน
แต่ละปีงบประมาณ  
 

ประธาน... 
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ประธาน  บุคลากรท่านใดได้รับงบประมาณจากทุกส่วนหรือว่าเฉพาะภายนอกและต่างหน่วยงานให้ท า
บันทึกแจ้งมายังงานวิชาการและวิจัย ขอความร่วมมือนักวิจัยถ้าได้รับงบประมาณที่เป็นโครงการวิจัยภายนอกให้
ท าบันทึกแจ้งว่าหัวหน้าโครงการแล้วมีผู้ร่วมวิจัยกี่คนงบประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์มายังงานวิชาการและวิจัย 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3.1๒ ก าหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2566  หนว่ยฝึกงานและสหกิจศึกษาก าหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดู
ร้อน ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมหญ้าทะเล เวลา 09.00 - 12.00 น.รอบนี้เป็นการปฐมนิเทศ
นักศึกษาภาพรวม มีสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการบัญชี และสาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุ รกิจ แขนงการ
จัดการนวัตกรรม วันที่ 1 เมษายน 2567  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3.1๓ น าส่งแบบฟอร์มข้อมูลการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์นวัตกรรมส าหรับนักศึกษา แบบ 
TLO_RUTS 06  เรื่องการน าส่งแบบฟอร์มข้อมูลการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์นวัตกรรมส าหรับ
นักศึกษากรณีที่นวัตกรรมนักศึกษาได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยฯ และน าไปให้สถานประกอบการหรือว่า
หน่วยงานใช้ประโยชน์ตามแบบ TLO_RUTS 06 ขอให้อาจารย์ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังงานวิชาการและวิจัย
เพ่ืองานวิชาการและวิจัยจะได้เก็บเป็นฐานข้อมูลรายงานตัวชี้วัด  
 ที่ประชุมรับทราบ 
นางสาวแสงเดือน  แก้วกลาง  หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ 
 3.1๔ ติดตามโครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
หน่วยบริการวิชาการแจ้งรายละเอียดของโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ในงบประมาณ พ.ศ. 2567    
ที่ได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด 7 โครงการอันนี้จะแจ้งรายละเอียดของโครงการที่ได้ด าเนินการและอยู่
ระหว่างการด าเนินการโครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้ 

1. โครงการเทคนิคตกแต่งหน้าร้านสุดว้าว ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์หัสชัยปกรณ์  ปานมา และอาจารย์
อาจารย์กัลยาณี  ยุทธการ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Edutainment Camp ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
สุภาพร เจริญสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

3. โครงการราชมงคลสกินไดฟ์อะคาเดมี่ (Rajamangkala Skin Dive academy) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
อาจารย์สุญาพร  ส้อตระกูล และอาจารย์จุติมา บุญมี ด าเนินการครั้งท่ี 1 แล้วบางส่วนคือได้ด าเนินการไปแล้วครั้ง
ที่ 1 ยังมีอีก 2 ครั้งที่อาจารย์ยังต้องด าเนินการ 

4. โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองกันตัง ผู้รับผิดชอบโครงการ      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง และอาจารย์ฉมพร  มีชนะ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5. โครงการการอบรมความรู้ต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ศิริวรรณ์  
ศิลารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระริน  เครือวรพันธุ์ และอาจารย์นุชนาถ 
ทับครุฑ อยู่ระหว่างด าเนินการมีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 2 ครั้งแต่เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายผู้รับผิดชอบโครงการเลยต้องเลื่อนการจัดโครงการ 

6.โครงการพัฒนา... 
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6. โครงการพัฒนาทักษะการด าเนินงานน าเที่ยวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศ พ้ืนที่ทะเลตรัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์จันทิวรรณ  สมาธิ และอาจารย์สิริปุณยากร  เจริญวิริยะภาพ อยู่ระหว่างด าเนินการ
มีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ครั้งแต่เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายผู้รับผิดชอบ
โครงการเลยต้องเลื่อนการจัดโครงการ 

7. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดตรัง
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดตรัง ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัว
ทองเรือง ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ประธาน  ด าเนินเรียบร้อยแล้ว ๓ โครงการ ยังเหลือ 4 โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ ฝากอาจารย์เจ้าของ
โครงการถ้าเกิดจะท าประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมแจ้งมาได้ในส่วนของวิทยาลัยฯสามารถที่จะสนับสนุนให้ท า
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมได้ เช่น ออกคลื่นวิทยุช่วยประชาสัมพันธ์ถ้าหลักสูตรไหนประสงค์สามารถแจ้งมาได้ จะได้
ประสานกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส านักงานวิทยาเขตตรัง แล้วให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จัดคิวให้อีกครั้ง ใน
การออกประชาสัมพันธ์อีกเพ่ือให้บุคคลทั่วไปรับทราบว่าวิทยาลัยฯมีโครงการอะไรบ้าง 
 ที่ประชมุรับทราบ 
 3.1๕ แจ้งปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๖ 
ปฏิทินประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรและการรายงานผลการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2566 (1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 
ช่วงระยะเวลาที่ 1 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรจากคณะกรรมการภายนอก 
ประจ าการศึกษา 2565  

ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 20 สิงหาคม 2566  
- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 
- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 

 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 – 15 กันยายน 2566 
-  กรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร     

และระดับคณะ 
- สรุปและรวบรวมรูปเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะเพ่ือน าส่ง 

ไปยังมหาวิทยาลัยฯ 
ช่วงระยะเวลาที่ ๒ จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA   
รอบ 6 เดือน (1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) 
 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566 

-  ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพ่ือจัด       
ท าค าสั่ง 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
- เสนอผลการ... 



 ๑๕ 

-  เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2566 ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะต่อที่ประชุมผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

-  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2566 ทั้งระดับหลักสูตรและ 
ระดับคณะ 

-  จัดท าร่างเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
-   แจ้งหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA รอบ 6 เดือน ตั้งแต่                 

(1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) 
 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567 

- ติดตามรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN–QA รอบ 6 เดือน 
- ก าหนดส่งไฟล์เล่มรายงานการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน (รูปแบบไฟล์มายังหน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา) ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
หัวหน้าสาขา 

- รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN–QA 
- กรอกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN–QA ผ่านระบบ google Dive ของงาน

ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 4 หลักสูตร 
ประธาน  ฝากให้ท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังสาขาเพ่ือให้สาขาได้รับรู้ว่าปฏิทิน AUN–QA เริ่มท าอะไร
ตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหน  
 ทีป่ระชุมรับทราบ  
 3.1๖ .ติดตามผลการรายงานการประเมินตนเอง AUN QA ประจ าปีการศึกษา 256๖ รอบ 9 เดือน 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก ากับคุณภาพระดับหลักสูตรผ่านระบบประกันคุณภาพหลักสูตร
ด้วยเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2562 อันประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ โดยในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการ
สอนส าหรับผู้เรียนยุคใหม่และการพัฒนาหลักสูตร จึงเห็นควรเตรียมความพร้อมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ทัดเทียมประเทศอาเซียนตามแนวทางของ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)  
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการและวิจัย จึงได้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังสาขา โดยขอให้แต่ละสาขา
ด าเนินการกรอกข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด ประจ าปีการศึกษา 2566 ตามแบบฟอร์มที่ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้
หน้าเว็บไซต์ โดยจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2566 – 31 มีนาคม  2567 และจัดส่งข้อมูลมายัง
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและด าเนินการจัดส่งไป
ยังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3.1๗ แจ้งเข้าร่วมโครงการการเขียนและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน AUN QA ประจ าปี
การศึกษา 2566  โครงการของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการขออนุมัติการด าเนินการโครงการการ
เขียนและเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN QA ประจ าปีการศึกษา 2566 เรียนเชิญ 

อาจารย์ทุกท่าน… 



 ๑๖ 

อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.ผ่านระบบ
ออนไลน์ ส่วนรายละเอียดจะจัดท าหนังสือแจ้งไปยังสาขาเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านอีกครั้ง 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3.1๘ ติดตามภาวการณ์มีงานท าและประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
ประจ าปีการศึกษา 2566 ITA  รายละเอียดของติดตามภาวการณ์มีงานท าของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ 
เป็นรายละเอียดที่ดึงมาจากระบบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผู้กรอกแบบสอบถามของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในปี
การศึกษา 256๕ มีด้วยกันตามหลักสูตร 

- การท่องเที่ยว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 68 คน เข้าตอบแบบส ารวจ จ านวน 61 คน คิดเป็น
อัตราร้อยละ 89.71 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน ๙ คน ตอบแบบส ารวจจ านวน 
7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ  77.๗8 

- การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 27 คน ตอบแบบส ารวจจ านวน 
25 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ  ๙๒.๕๙ 

- การโรงแรมและการท่องเที่ยว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 17 คน ตอบแบบส ารวจจ านวน 13 
คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.47 

- การบัญชี นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 39 คน ตอบแบบส ารวจจ านวน 38 คน คิดเป็นอัตราร้อย
ละ 97.44  

 ภาพรวมของวิทยาลัยฯ ตอนนี้อยู่ที่เป็นอัตราร้อยละ 82.57 
ประธาน  แต่ละหลักสูตรที่หลักสูตรไม่ถึงร้อยละ 80 เกิดจากอะไร ตัวอย่างเช่นสาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ 
จ านวน 9 คน ขาดอีก 2 คนครบ 100%  
อาจารย์ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์  เสียชีวิตไป 1 คนไม่สามารถตามมากรอกได้ อีก 1 คน ไม่ประสงค์จะ
ตอบเแจ้งความจ านงลงมาว่าไม่ขอตอบ จะเหลือจ านวน 8 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์   ของภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ต้องคิดเป็นแค่ 8 
คน แล้ว 8 คน ตอบมา 7 คน น่าจะเกินร้อยละ 90 
ประธาน  มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาประสานดูกรณีนักศึกษาเสียชีวิตไปแล้วจะ
น ามาเป็นฐานข้อมูลหรือไม่ ให้ตัดออกได้หรือไม่ หรือว่าจ าเป็นจะต้องใส่แต่มองว่ามันจ าเป็นต้องใส่เพราะตอน
ส าเร็จการศึกษายังมีชีวิตอยู่ หลักสูตรโรงแรมท่องเที่ยวท าไมไม่ถึงร้อยละ80 ทั้งหมด 17 คน ตอบมา 13 คน 
ขาดอีก 4 คน 
อาจารย์สิริปุณยากร เจริญวิริยะภาพ จากรายชื่อได้ติดตาม 100% แล้ว เนื่องจากเป็น Facebook ที่
นักศึกษาไม่ได้ใช้งานแล้ว และไม่มีคอนแทคตามจากเพ่ือนๆแล้วด้วย เบอร์ติดต่อไม่ได้ ให้อาจารย์ในสาขาช่วย
ติดตามแล้ว ทั้ง 4 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์  ของภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติจะได้ 87.50 ถ้า
ตัดคนที่ถึงแก่กรรมออก ซึ่งเกิน 80% ครับ และฝากแจ้งเพ่ิมเติมเนื่องจากบัณฑิตคนดังกล่าวเสียชีวิตก่อนงาน
ปริญญา ถ้าเกิดว่าของวิทยาลัยฯจะให้กรอกในช่วงวันที่รับปริญญาก็มากรอกไม่ได้ เพราะว่าเสียชีวิตไปช่วงปลาย 

เทอมหลัง... 



 ๑๗ 

เทอมหลังจากท่ีอนุมัติจบไม่ถึงเดือน ฝากนางสาวแสงเดือน แก้วกลาง ช่วยประสานงานด้วย 
ประธาน  ของหลักสูตรโรงแรมท่องเที่ยวฝากติดตามอีก 4 คน คือท ายังไงก็ได้ให้กรอกให้เกินร้อยละ80  
นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง รบกวนให้อาจารย์ช่วยติดตามนักศึกษาที่กรอกข้อมูลเข้าไปยังไม่มีงานท า 
ตอนนี้นี้มีทั้งหมด 23 คน รบกวนเข้าไปกรอกข้อมูลยืนยันให้ด้วยถ้าคนที่เขามีงาน รายชื่อจะดึงจากระบบแล้ว
ส่งไปให้ทางสาขาทราบว่ามีนักศึกษาคนไหน รายละเอียดของความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 และความพึงพอใจของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระในส่วนนี้
ความพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขายังไม่มีนักศึกษาหรือผู้ประกอบการเข้าไปตอบให้  
ประธาน  เนื่องจากมีผลต่อตัวชี้วัดด้วย ตัวชี้วัดการมีงานท าของบัณฑิตซึ่งการมีงานท าของบัณฑิตจริงๆท า
สวนยางที่บ้านถือว่ามีงานท าสามารถระบุว่ามีงานท าได้ หรือช่วยที่บ้านขายของอันนี้ก็ถือว่ามีงานท า 
นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง รบกวนอาจารย์ช่วยแจ้งนักศึกษาให้ด้วยว่ารบกวนช่วยเข้าไปกรอกและช่วยแจ้ง
ผู้ประกอบการที่นักศึกษาท างานอยู่ช่วยเข้าไปตอบข้อมูลให้ด้วย  
ประธาน  คือจะไม่ผ่านในตัวชี้วัดนี้เพราะเป็นศูนย์อยู่ตัวชี้วัดนี้ก็ตก ฝากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละรุ่นให้เข้าไป
ติดตามนักศึกษาอีกครั้งแล้วให้นักศึกษาช่วยให้ผู้ประกอบการที่เป็นหัวหน้างานเข้าไปช่วยตอบให้ หรือถ้าสะดวกจะ
ให้แนะน าหรือยังไงให้ติดต่อกลับมาที่ได้  
นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง ส าหรับบัณฑิตที่ตอบว่ามีอาชีพอิสระตอนนี้มีแค่หลักสูตรบัญชีหลักสูตรเดียวที่
เข้าไปตอบส่วนหลักสูตรอื่นยังไม่มีนักศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระเข้าไปตอบ รบกวนอาจารย์ช่วยแจ้งนักศึกษาให้
เข้าไปตอบในระบบให้หน่อย เพ่ือจะได้เป็นไปตามเกณฑ์ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 
ประธาน  ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยฯก าหนดไว้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์  
นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 120  
ประธาน  ฝากอาจารย์ช่วยก าชับอีกที แต่ละสาขามีใช่มั้ยที่กรอกว่าอาชีพอิสระ  
นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง มีค่ะ ตรงนี้ดึงรายละเอียดให้แต่ไม่ได้แจ้งรายชื่อในระบบ แต่แจ้งว่ามีจ านวนกี่
คนก่ีในแต่ละสาขา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์  เรียนถามกรณีคนที่เป็นบัณฑิตจะเข้าไปใช้ระบบนี้ได้ 
นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง ใช่ค่ะแต่ว่าอีกส่วนที่เป็นผู้ประกอบการต้องให้ผู้ประกอบการของนักศึกษา ซึ่ง
ลิงค์ได้ส่งไปให้แต่ละสาขา และสาขาส่งลิงค์นี้ไปยังผู้ประกอบการเพ่ือให้เข้าไปกรอกข้อมูลเหมือนประเมินการ
ท างานของบัณฑิตของวิทยาลัยฯว่าท างานเป็นอย่างไร ความรู้ที่ได้รับ มากน้อยแค่ไหนหรือเป็นแบบไหน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์  กรณีนี้ส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นที่นักศึกษาอาจจะเห็นตัว
เอกสารแค่มิติเดียวแต่ทีนี้ในลักษณะของอาจารย์ที่เราได้รับมอบหมายให้ไปบรีฟนักศึกษา มองไม่เห็นว่ามีอะไรบ้าง
แต่ว่าเป็นไปได้อย่างกรณีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเป็นครั้งสุดท้ายที่นักศึกษาก่อนจะส าเร็จการศึกษาเข้ามาร่วม
โครงการหรือกิจกรรมพอจะมีแนวทางไหนที่จะท าความเข้าใจตรงนี้ให้นักศึกษาได้บ้างเพ่ือที่ จะไม่ให้ข้อมูลมัน
ยืดเยื้อต่อไปหลังจากท่ีนักศึกษาจบออกไปแล้ว คือต้องยอมรับก่อนว่าบัณฑิตที่จบออกไปมาจะประสานงานได้ยาก
ขึ้นกว่าตอนที่เขายังอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ถ้าสังเกตเหมือนกับว่าวิทยาลัยฯได้ข้อมูลมาไม่ครบแล้วได้มาไม่ทันเวลา
กรอบเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งอันนี้มองว่าต้องบรีฟอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของชั้นปีสุดท้ายให้ท าความซักซ้อมเข้าใจกัน
ก่อนเกี่ยวกับเนื้อหาด้านในที่จะให้ว่าทีบ่ัณฑิตต้องกรอกเป็นไปในลักษณะไหนประมาณนี้  

ประธาน... 



 ๑๘ 

ประธาน  อันนี้ส่วนของสถานประกอบการคงอธิบายกับสถานประกอบการค่อนข้างยากแต่ส่วนของบัณฑิต
ช่วงที่บัณฑิตรับปริญญาให้กลับไปท าแบบเดิมให้บัณฑิตเข้ามากรอกข้อมูลแล้วสามารถอธิบายบัณฑิตได้ และเปิด
ห้องให้บัณฑิตกรอกแต่ถ้าบัณฑิตคนไหนกรอกมาแล้ว แต่ให้แก้ไขการกรอกใหม่ได้มั้ย เช่นกรอกมาแล้วแต่เชิญให้
เข้ามาอีกครั้งแล้วเข้าไปดูในแต่ละช่องเลย แล้วให้กรอกใหม่อีกครั้ง ถ้าอย่างนั้นก าหนดเลยกรอกมาแล้วไม่เป็นไร
แต่ว่าเป็นการบังคับเลยวันที่มาซ้อมรับปริญญาต้องมากรอกข้อมูลประเภทนี้ ส่วนอาชีพอิสระสมมุติว่าเค้าท างาน
กับพ่อแม่คนที่เข้าไปคีย์ให้ก็คือพ่อแม่ หรือนักศึกษากรอกข้อมูลเองได้เพราะอาชีพอิสระเพราะอาชีพอิสระอันนี้ง่าย 
กว่าเพราะว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการค่อนข้างจะยากที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลให้ แต่ว่าถ้าเป็นอาชีพอิสระ วันที่
นักศึกษามาซ้อมรับปริญญาค่อยก าหนดกันอีกครั้งให้มากรอกช่วงไหนกี่โมง ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเปิดห้องให้มากรอก
ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเย็น เพราะว่านักศึกษาหลายคนพักในมหาวิทยาลัยฯ พักใกล้ๆ ยกเว้นว่านักศึกษาคนไหนที่ต้อง
เดินทางกลับแต่อันนี้เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จปีการศึกษา 2565 คือนักศึกษารับปริญญาไปเรียบร้อยแล้ว ฝาก
อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยติดตามนักศึกษาให้หน่อยเพราะถ้าเป็นนักศึกษาที่ส าเร็จปีการศึกษา 2565 เรียกกลับมา
ยาก ฝากนางสาวแสงเดือน แก้วกลาง รายงานผลเป็นระยะมีเพ่ิมข้ึนกี่เปอร์เซ็นต์ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3.1๙ ติดตามรายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ไตรมาสที่ 1  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เชิญประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามและ
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้แต่ละหน่วยงาน
ด าเนินการเก็บรวบรวมสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป. ช) 
ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
นั้น ดังนั้น หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการและวิจัย  จึงได้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังบุคลากรสาย
สนับสนุนทุกหน่วยงาน ให้ด าเนินการรายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนธันวาคม 2566 และจัดส่งรายละเอียดมายังหน่วย
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นั้นซึ่งมีบางท่านที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดส่ง
ข้อมูล จึงรบกวนให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการส่งข้อมูลมายังหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 28 มีนาคม 
2567 ก่อนเที่ยง เพ่ือจะได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3.๒๐ ติดตามด าเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ ITA   
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เชิญประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามและด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) โดยให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการเก็บ
รวบรวมสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้ด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นั้น หน่วย
ประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการและวิจัย จึงได้จัดท าหนังสือขอแจ้งไปยังบุคลากรสายสนับสนุนทุก
หน่วยงาน ให้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของแต่หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน โดยสามารถเข้าไปดาวน์ 

โหลดแบบ... 



 ๑๙ 

โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์ http://ir.rmutsv.ac.th/ita และจัดส่งรายละเอียดมายังหน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เพ่ือได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งมีบางท่านที่ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดส่งข้อมูล จึงรบกวนให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการส่งข้อมูลมายังหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 28 มีนาคม 2567 ก่อนเที่ยง เพ่ือจะได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 
29 มีนาคม 2567  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
งานบริหารและวางแผน    
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล  หัวหน้าหน่วยสารสนเทศ  แจ้งที่ประชุมเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลในทุกมิติยกระดับคุณภาพของการจัดการองค์กร
ด้วยการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
      -  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอข่าว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือยกระดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ 
ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายในการด าเนินงาน ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลในทุกมิติ ยกระดับคุณภาพของการจัดการองค์กร
ด้วยการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพทุกๆ หน่วยงาน โดยเป็นการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการน าเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือยกระดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอลในส่วน
ของหน่วยสารสนเทศการที่โพสต์ข่าวแต่ละข่าวในสื่อสังคมเป็นข่าวแบบเดิม คือลงรูปภาพ แต่ว่าทางทางส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ได้อบรมมาต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยเป็นรูปแบบแบบนี้ซึ่งจาก
การที่ท าไปได้เสียงสะท้อนกลับมาว่าไม่สามารถแชร์รูปภาพได้ ซึ่งน้อมรับและเข้าใจที่จะปรับเปลี่ยนไปให้สามารถ
แชร์ได้ โดยการแก้ปัญหาท าไป 2 อย่าง คือท าเป็น  Link และท าเป็นอัลบั้มรูปภาพ ซึ่งทางส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต้องการให้เป็นการโพสต์รูปภาพข่าวเป็นแบบอัลบั้มภาพ เพราะส่วนตัวคือบุคลากรไม่
เข้าถึงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯเพ่ือไปจัด Ranking ของมหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาตหารือผู้อ านวยการจะมี
วิธีการอย่างไร คือให้เป็นไปทั้ง 2 ช่องทางได้สามารถท างานได้ง่ายขึ้น และมีเพจของสาขาที่สามารถแชร์รูปภาพ
ต่างๆได้ไปยังสาขาได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯไม่อยากให้เป็นการแชร์แบบนั้นให้เป็นแชร์ผ่าน  Link อย่างเดียว              
คือมหาวิทยาลัยฯจะปรับเปลี่ยนจากเว็บไซต์เดิมเป็นเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งตัวเว็บไซต์ใหม่จะเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆ จะเป็น
ซอฟต์แวร์ใหม่โดยจะเข้าไปผูกกับ RUTS APPs ทุกอย่าง เว็บไซต์ใหม่ทางผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเข้าไปตรวจเช็คในส่วนของข่าวสารในเว็บไซต์ เช่นมีคนเข้าไปดูกี่ท่านในแต่ละข่าว โดย
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ท าเป็น Link อย่างเดียว โดยหน่วยสารสนเทศจะเขียนข่าวที่มีหัวข่าว
เป็น Header ข่าว ตรงด้านบนที่เป็นรูปภาพแล้วมีข้อความข่าวและมีรูปภาพประกอบด้านล่าง ซึ่งได้รับทราบจาก
บุคลากรว่าแบบวิธีการแบบนี้ไม่สามารถแชร์เข้าเพจของสาขาได้ซึ่งอันนี้ก็น้อมรับและพยายามปรับเปลี่ยนโดย
วิธีการคือโพสต์รูปไปก่อน 1 โพสต์ แล้วโพสต์ Link ไป 1 Link คือวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งทางส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามาติดตาม คือการที่ไม่มี Link ไปแปะไว้ในโซเชียลมีเดีย กลายเป็นว่าวิทยาลัยฯ ไม่ได้
ด าเนินการตามแบบของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักๆคือทางหน่วยสารสนเทศต้องไปแปะไว้ 

ในเพจ Facebook…  



 ๒๐ 

ในเพจ Facebook ของวิทยาลัยฯ เองในในเพจ Facebook ของวิทยาลัยเอง โดยไม่ให้โพสต์รูปภาพแบบรูปภาพ
ให้แปะ Link อย่างเดียว 
นางสาวสิริปุณยากร  เจริญวิริยะภาพ เมื่อสักครู่ได้ทดสอบแชร์ Link อันนี้ไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวก็
สามารถแชร์ได้และแชร์ไปที่เพจสาขาก็แชร์ได้ 
นายนิวัฒน์  นุ่นชูผล แชร์ได้ปกติ แต่รูปแบบเข้าใจอาจารย์ที่อยากจะแชร์รูปภาพของนักศึกษาเองและรูปภาพ
อาจารย์เองและศิษย์เก่าที่เป็นกิจกรรมต่างๆ สามารถแชร์ออกไปจาก Facebook ไปเข้าไปสู่ Facebook ของ
ส่วนตัวได้ ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยฯไม่ต้องการให้แชร์รูปแบบนั้น โดยให้แชร์ผ่าน Link อย่างเดียว คือหน่วย
สารสนเทศต้องโพสต์ Link อย่างเดียว ซึ่งท าให้ตัวอาจารย์และบุคลากรหรือนักศึกษาไม่สะดวกในการแชร์ Link 
แบบนี้เพราะว่าไม่ได้เห็นรูปภาพตัวเอง  
ประธาน  มหาวิทยาลัยฯจะให้แชร์ Link พอมีเพจในเพจนั้นจะมีแต่ Link อย่างงั้นหรือเปล่า เพ่ือเอาไปวัด 
Ranking ของมหาวิทยาลัยฯ แล้วใครจะเข้าไปดู 
นายนิวัฒน์  นุ่นชูผล ตอนนี้ยอดต่ าอยู่ การเข้าถึงก็ยังน้อยอยู่เหมือนเดิมครับ แต่กลายเป็นว่า Facebook 
ของ วิทยาลัยฯ ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลย เพราะว่ามีแต่ Link คือไม่มีการเข้ามากดไลน์เลยหรือว่ากดคอมเมนต์
อะไรเลย  
อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ ถ้าแชร์ทั้งรูปภาพและทั้ง Link คือแชร์รูปภาพด้วยแล้วแอด Link เพ่ิมเข้าไป
นายคราวนี้มหาวิทยาลัยฯได้ Link แล้ววิทยาลัยฯได้รูปภาพ  
นายนิวัฒน์  นุ่นชูผล จริงๆท าแบบนั้นอยู่ครับ ท าทั้ง 2 โพสต์ มี Link URL อยู่ใต้โพสต์อยู่แล้วในข่าวที่เป็น
ประมวลภาพข่าว แต่เพ่ิมขึ้นมา คืออยากให้มหาวิยาลัยฯ เห็นว่าพ้ืน Link ที่ท าและได้ท าตามรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยฯที่ก าหนด 
ประธาน  ไม่เข้าใจว่าจะเอา Link หน้าเพจของวิทยาลัยฯ หรือ Link มหาวิทยาลัยฯ Link วิทยาลัยฯถูกม้ัย 
นายนิวัฒน์  นุ่นชูผล มันเป็น Link ของเว็บไซต์ใหม ่
อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์  ความหมายแทนที่จะโพสต์ข่าวบน Facebook ถ้าโพสต์เหมือนเดิมท า
ไม่ได้ต้องมาโพสต์ในเว็บของ CHT เพ่ือให้มีตัวเคาน์เตอร์และวิธีการแชร์ คือจะมีปุ่มให้แชร์ใน Facebook ใน 
Twitter หรือใน LINE ให้ไปคลิกจากหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ตรงนั้นแล้วจะ Link ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆที่อยาก
แชร์แบบนั้นมั้ย เพ่ือช่วยนับ เช่นข่าวล่าสุดที่ไปเม่ือวันจันทร์ตอนนี้ในหน้าCHT 243 Viewers ความหมายแบบนั้น
มั้ย เพราะเมื่อก่อนกดแชร์จาก Facebook เมื่อมีคนโพสต์สามารถแชร์ต่อได้แค่กดแชร์มันจะสะดวกจะเพ่ิม
ข้อความหรือไม่แล้วแต่ผู้โพสต์แชร์แต่ตอนนี้ ความหมายคือจะต้องมาโพสต์ข่าวทุกข่าวผ่านเว็บไซต์ของ CHT แล้ว
น า Link นั้นไปแปะในแชร์ใน Facebook อีกทีนึงแล้วอยากบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันอย่างนั้นใช่
หรือไม ่
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล ส่วนหนึ่งอยากให้ช่วยแชร์อยู่แล้ว แต่ว่าวิธีการคือที่มหาวิทยาลัยฯก าหนดไม่ให้โพสต์รูป
ภาพแบบเป็นอัลบั้มรูป ที่เป็น 100 รูป แต่ให้แชร์ผ่าน Link อย่างเดียวแล้วให้แชร์ Link นี้ช่วยกันแชร์ Link นี้
อย่างเดียว วิธีการที่ได้ทราบมา นักศึกษาและอาจารย์ไม่สามารถแชร์รูปภาพตัวเองเข้าไปอยู่ใน Facebook ของ
ตัวเองได้คือไม่สะดวกเพราะว่าบางทีคืออาจารย์ไปท ากิจกรรมหรือเป็นวิทยากร ไม่สามารถแชร์รูปตัวเองได้
เพราะว่าเป็นผ่าน Link คือจะไม่เห็น ถ้าเป็นรูปภาพแต่ถ้าเป็นรูปภาพจะเห็นเลย 

อาจารย์ปิยะนารถ... 



 ๒๑ 

อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ วิธีแก้ปัญหา เห็นใส่รูปภาพไปบ้างเพ่ือให้สื่อความหมายได้ว่าเป็นกิจกรรมแต่จะ
มีวิธีแก้ปัญหายังไงเวลาจัดโครงการที่เป็นการท างานไม่ซ้ าซ้อน สมมุติจะจัดโครงการอบรมไม่ว่าโครงการอะไรก็
แล้วแต่ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมอยากดูรูปภาพของตัวเอง จะมีช่องทางไหนให้เข้าไปดูอัลบั้มรูปได้  
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล ตอนนี้แก้ปัญหาด้วยการโพสต์รูปภาพไปก่อนคือเป็นประมวลภาพไปก่อนแล้วบวกข่าว
ด้านบน แล้วท าอีก Link โดยการแปะ Link ถ้าอาจารย์เข้าไปในเพจของวิทยาลัยฯ จะท าเป็น 2 โพสต์  
ประธาน  ประเด็นคืออยากแชร์รูปตัวเองสาเหตุมาจากที่อยากแชร์รูปตัวเอง 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล เป็นแบบนี้ทุกวิทยาเขตครับอาจารย์ครับไม่ใช่เป็นเฉพาะวิทยาลัยฯ 
ประธาน  แล้ว Link ที่มหาวิทยาลัยฯบอกว่าจะน าไปนับ Ranking ใช่ Link ของวิทยาลัยฯ หรือต้องเป็น
เว็บของมหาวิทยาลัยฯ  
นายนิวัฒน์  นุ่นชูผล เป็น Link ของวิทยาลัยฯ โดยอยู่ภายใต้ของมหาวิทยาลัยฯ คือเว็บไซต์ใหม่ที่ก าลังพัฒนา
อยู่ตอนนี ้ตอนนี้ก าลังท าเว็บใหม่และถ้าเป็นภาพกิจกรรมต่างๆเป็นเว็บใหม่ส่วนเว็บไซต์เก่าหยุดนิ่งแล้วมาผนวกกับ
เว็บไซต์ใหม่เพ่ือเอา Link และภาพข่าวต่างๆ นี้คือไปผูกกับ RUTS APPs ต่อไปมหาวิทยาลัยฯจะผูกกับ RUTS 
APPs ทุกกิจกรรมของวิทยาลัยฯ หากอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่ระบบเข้าไปจะเห็นภาพข่าวของวิทยาลัยฯ  
ประธาน  ถ้าอย่างนั้นสามารถโพสต์ภาพเดียวได้แล้วแท็ก Link ได้ถ้าเป็นภาพเดียว เช่นภาพรวมโดยที่ไม่
ต้องใส่ทั้งอัลบั้ม 
นายนิวัฒน์  นุ่นชูผล ถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์ก็ไม่สะดวกอยู่ดีเพราะว่าถ้าเป็นภาพรวมจริงๆ คือตัวFacebook 
จะแสดงไตเติ้ลอยู่แล้ว แต่ภาพด้านในที่เป็นของอาจารย์หรือเป็นนักศึกษาบางคนอยากจะแชร์รูปของตัวเอง
อยากจะแชร์เข้าไป Facebook ของตัวเอง ซึ่งไม่สามารถท าได้เพราะเป็น Link ไปเลย 
ประธาน  แล้วถ้าอาจารย์เอารูปของตัวเอง เช่นมีรูปอยู่แล้วโหลดรูปแล้วก็น ารูปไปแชร์ Link อย่างนั้นไม่ได้
เหรอ หมายถึงตัวอาจารย์เอง ไม่ใช่หมายถึงหน่วยสารสนเทศท าให้ 
นายนิวัฒน์  นุ่นชูผล ในส่วนนี้คือท าได้แต่ว่าเพ่ิมเติมคืออาจารย์อยากจะแชร์ไปทางเพจที่เป็นความน่าเชื่อถือ
ก็คือเป็นเพจของหน่วยงานเอง 
อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล อย่างนี้มั้ยพอจะเข้าใจว่าคือทุกครั้งจะลงไปในเพจแต่ว่าใน Facebook เท่าที่
เห็นของมหาวิทยาลัยฯอื่น จะท าในลักษณะคล้ายของหน่วยสารสนเทศ พอมีกิจกรรมอะไรก็จะมี Facebook ของ
หน่วยงานกลางแล้วหน่วยงานกลาง Facebook จะ Link กับเว็บไซต์ทีนี้เมื่ออาจารย์ท าเสร็จแล้วต้องการอยากจะ
แชร์ใน Facebook แต่ Facebook นั้นมีแค่ภาพครึ่งนึงหมายถึงว่าข้อมูลข่าวและมีภาพแค่ส่วนนึงเท่านั้นแต่ถ้า
สนใจอยากสนใจดูข้อมูลอ่ืนก็คลิก Link เพ่ือจะไป Link กับเว็บไซต์ เว็บไซต์นั้นจะบอกหมดเลยว่ารูปมีเท่าไหร่มี
อะไรบ้างเป็น 100 รูปได้เลยอย่างนั้นใช่มั้ย  
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล ถ้าเป็นในเว็บไซต์จะใส่รูปไม่เกิน 10 ภาพ วิธีนึงคือว่าในตัว Link ตัวนั้นอาจารย์
สามารถแนบเป็น Google  Drive ของภาพรวมทั้งหมดได้แบบนั้นได้ แต่ว่า ณ วันนี้อยากทุกคนต้องการแชร์ภาพ
ของตัวเองที่เจอปัญหามาไม่ใช่เฉพาะวิทยาลัยฯ อย่างเดียวครับ ที่อ่ืนก็เป็นแบบนี้ คืออาจารย์เอง บุคลากรเอง 
หรือนักศึกษาหรือศิษย์เก่าเอง หรือน้องๆที่มาเข้าค่ายก็ต้องการแชร์รูปของตัวเองผ่านเพจ Facebook ของ
วิทยาลัยฯเองไม่สามารถท าได้ จึงท าให้ Facebook วิทยาลัยฯไม่มีการเคลื่อนไหว คือทั้ง 2 ฝั่งไม่มีการเคลื่อนไหว 
ไม่ได้ผิดจริยธรรมแต่มหาวิทยาลัยฯพยายามให้บุคลากรเข้าไปใช้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้นเท่านั้นเอง 

อาจารย์สุญาพร… 



 ๒๒ 

อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล ถ้าอย่างนั้นต้องหาช่องทางอ่ืนในการเข้าเว็บไซต์ให้มากขึ้น 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล ทางออกคือเมื่อได้ข้อมูลจากอาจารย์มาก็ยอมรับแล้วน ามาปรับเปลี่ยนวิธีการแล้ว คือ 
โพสต์รูปภาพ 1 รูปแล้วโพส์ Link 1 โพสต์ ซึ่งตอนนี้เป็น 2 โพสต์ 
ประธาน  แต่แก้ปัญหาได้ใช่มั้ย 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล แก้ปัญหาได้ หากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาตรวจก็จะมีอาจจะมี
ตีฟีดแบคตีกลับมาอีกว่าไม่ได้ด าเนินการตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยฯ  
ประธาน  ให้ท าตามแบบของมหาวิทยาลัยฯก่อน ท าตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก าหนดมาก่อน สักระยะนึงเพ่ือทดลองดู ถ้ามีปัญหาอะไรจะสะท้อนไปให้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศดูอีกที ว่าในกระบวนการของวิทยาลัยฯเจอปัญหาแบบนี้แล้วเชิญท่านมาช่วยแก้ปัญหาให้ก็ได้
ให้ท าตามของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปก่อน 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล ถ้าท าตามกระบวนการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือเป็น Link
อย่างเดียว แต่ตอนนี้วิธีการคือแก้ปัญหาให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วโดยการโพสต์เป็นประมวลภาพไป 1 โพสต์แล้ว 
โพสต์ Link ไป 1 Link คือที่เป็น Link ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด คือส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศก าหนด จึงอยากเรียนถามผู้อ านวยการถ้าเป็นแบบนี้คือแก้ปัญหาแบบนี้ไปก่อนได้มั้ยครับ
หรือจะเอาแบบของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเลย คือเป็น Link อย่างเดียว  
ประธาน  ถ้าเอาเป็นแบบที่ 2 เวลาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาตรวจจะเจอปัญหามั้ย
จะคอมเมนต์อะไรมั้ย 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล ตอนนี้ยังไม่ได้สื่อสารกับผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครับว่า
จะเป็นยังไง จะลองติดต่อไปดูว่าถ้าเป็นแบบนี้ได้มั้ย เพ่ือจะได้ยืดหยุ่นการท างานของทั้งของ 2 ฝ่ายคือทั้งตัว
ผู้เข้าร่วมโครงการเองผู้จัดโครงการเองในการจะแชร์ภาพ 
ประธาน  ถ้าสมมุติว่าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรมา แล้วมีวิธี
แก้ปัญหาอยู่แล้วเพ่ือจะยืดหยุ่นทั้ง 2 ฝ่าย ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเองและของอาจารย์ที่
เป็นผู้ให้รูปมาเห็นด้วยว่าถ้าอย่างงั้นเอาตามนี้ไปก่อนแต่ถ้าใจอยากลองตามแบบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบทั้งหมดเลยก่อน ว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่สะท้อนได้ว่าพอท าออกมาแล้วมันไม่
ดีพอ 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล จริงๆ เอาฟีดแบคท่ีอาจารย์ฟีดแบคมาให้คือเอาไปสื่อสารกับผู้ที่รับผิดชอบแต่ยังไม่ได้ถึง 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือเป็นผู้จัดท าก็เจอปัญหาแบบนี้ตอนนี้ก าลังเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุกอย่างเพ่ือไปเสนอผู้อ านวยการอีกที อีกประเด็นภาพใน Link ของเว็บไซต์ขึ้นเคาเตอร์นับจ านวนได้เยอะ
ไม่มีปัญหาอะไร ฉะนั้นคือส่วนหนึ่งคือต้องขอความร่วมมือจากอาจารย์เข้าไปอ่าน Link ของเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
ให้มากขึ้น และนักศึกษาท่ีเข้าให้มากข้ึน แค่นั้นเองครับ 
ประธาน  จริงๆการแชร์เป็นหนึ่งในสิ่งที่เข้าไปดูและอาจจะเป็นคนนอกเข้าไปดูด้วยตามเข้าไปดูอย่างญาติพ่ี
น้องเข้ามาดูจากที่แชร์ตามไปเป็นสมาชิกวิทยาลัยฯเยอะ  
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล จริงๆถ้าเป็นรูปภาพจะมีคนแชร์และคนตามเยอะมาก แต่ถ้าเป็น Link จะไม่ค่อยคลิก
เข้าไปดู ถ้าเป็นรูปภาพจะเห็นเลย แต่ถ้าเป็น Link จะไม่เห็นเลย 
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ประธาน  เอาแบบที่ 2 ไปก่อน เอาแบบที่ว่าท าไว้ทั้ง 2 ช่องทาง 
อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ มีค าถามในส่วนของตัวเคาน์เตอร์อย่างเช่นโพสต์ในเว็บไซต์แล้วไปเอาLink จาก
เว็บไซต์ไปแชร์ใน Facebook ถ้าจะแชร์ Link จาก Facebook ตัวเคาน์เตอร์ใน CHT เว็บไซต์มันนับให้ 
โดยการแชร์เพ่ิม 1 ครั้งเคาน์เตอร์นับอัตโนมัติใช่มั้ย  
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล ไม่นับ ต้องกดเข้าไปใน Link  
อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์  แปลว่าวิธีการถ้าอยากจะเพ่ิมยอดวิวในเว็บของ CHT หมายความว่า  
ขอความร่วมมืออาจารย์แต่จะล าบากตรงที่ไปเข้าคลิก Link ตามที่แชร์แล้วก็ไปเอา Link มาจากเว็บ CHT เพ่ือไป
แชร์ต่อในแพลตฟอร์มโซเชียล Media อ่ืนๆตัวเคาน์เตอร์ถึงจะนับถูกมั้ย แต่การแก้ปัญหาเห็นด้วยว่าในเมื่อเขา
ก าหนดด้วย Format ไว้ว่าเป็นแบบนั้นวิธีการแชร์ก็เช่นเดียวกัน อย่างนั้นก็เพ่ิมรูปภาพอัลบั้มใน Facebook ใคร
อยากไปดูก็ดูตรงนั้นอันนี้เห็นด้วย 
อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล ขอเพ่ิมเติมหน่อยได้มั้ย ขอรบกวนอยากให้ในเว็บไซต์มีโลโก้ CHT หรือโลโก้
ของRUTS ที่สามารถจะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วดึงมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องไปค้นหาใน Google ได้มั้ย 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล ท าได้ครับอาจารย์ จะด าเนินการให้ 
 มติที่ประชุม พิจารณาเอาแบบท่ี 2 โดยให้ท าได้ทั้ง 2 ช่องทาง  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว แจ้งที่ประชุมทราบ 
 4.2 พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงานก าหนดของสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพ่ือจัดท า
ข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน 2/2567  
เกณฑ์ตัวชี้วัดโดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งมาให้ด าเนินการท าข้อตกลงและลงนามข้อตกลงใน ปมทร.   
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 แต่นั้นไม่ได้หมายถึงอาจารย์ท าข้อตกลงกับหัวหน้าสาขา แต่หมายถึง
กับผู้อ านวยการฯ ซึ่งกระบวนการการ คืออาจารย์ต้องท าข้อตกลงกับหัวหน้าสาขาก่อน ซึ่งก าหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 หัวหน้างานและสมาชิกในแต่ละงานต้องท าข้อตกลงให้แล้วเสร็จภายในวันที่      
29 มีนาคม 2567 และส่งไปยังรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน 
และรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในคืนของวันที่ 29 มีนาคม 2567 เพ่ือผู้อ านวยการฯ   
ได้มีเวลาดูรายละเอียดและลงนามให้แล้วเสร็จก่อนวันอาทิตย์ เนื่องจากผู้อ านวยการฯต้องดูของทุกคนทั้ง
หน่วยงานเมื่อเปลี่ยนเกณฑ์ตัวชี้วัด 1 ครั้ง มีอาจารย์บางท่านไม่ได้ใส่ตัวชี้วัตใหม่ยังคงตัวชี้วัดเดิม แล้วผู้อ านวยการ
ฯดูไม่ละเอียดจึงท าให้ข้อมูลผิดพลาดออกไปหลายคน และเมื่อทักท้วงไปว่าให้อาจารย์ใช้ตัวชี้วัดใหม่ เพราะมติที่
ตกลงได้ตกลงกันไปแล้ว แต่อาจารย์แจ้งกลับมาให้ผู้อ านวยการฯท าบันทึกข้อความแจ้งไป ซึ่งมันไม่ใช่ความ
ผิดพลาดของผู้อ านวยการฯ รอบนี้จึงขอแจ้งว่าขอเวลาดูรายละเอียด เพราะทุกปี เวลาในการตรวจน้อยมากเพราะ
กว่าจะเสร็จกว่าจะส่งมาถึงผู้อ านวยการฯ ซึ่งต้องดูเกือบ 40 คน เพราะต้องใช้เวลาดูทุกบรรทัดจริงๆ ปีนี้เลยไม่
อยากให้เป็นแบบเดิมแล้ว โดยหัวหน้าสาขาท าข้อตกลงกับอาจารย์ในสาขาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มีนาคม 
2567 ช่วงเช้าและส่งข้อตกลงไปตามยังล าดับขั้น ถ้าเป็นอาจารย์ส่งไปยังรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
จากนั้นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ด าเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2567 
ช่วงเช้าเพื่อผู้อ านวยการฯจะได้ด าเนินการตรวจสอบและลงนามให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ
ในส่วนของหัวหน้างานให้ด าเนินการท าข้อตกลงกับบุคลากรสายสนับสนุนและส่งให้รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
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และวางแผนตรวจสอบดูรายละเอียดให้เรียบร้อยภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้เพราะของบุคลากรสาย
สนับสนุนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เกณฑ์ที่จะแจ้งวันนี้เป็นการท าความเข้าใจร่วมกัน โดยขอแจ้งสายสนับสนุนก่อน
ของสายสนับสนุนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดยังคงใช้ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯแบบเดิม และยังคงใช้ตัวชี้วัดของ
หน่วยงานแบบเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เดิมที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องการประชาสัมพันธ์แต่ดูแล้วสายสนับสนุนท า
หน้าที่ได้เพียงช่วยประชาสัมพันธ์ แต่จะท าหน้าที่ในการประสานงานกับนักศึกษาค่อนข้างน้อย จึงคงใช้ตัวชี้วัดเดิม
และระดับค่าเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ตามแพลตฟอร์มต่างๆรวมไปถึงการออกแนวสัญจรในแต่ละครั้งตาม
ระดับค่าเป้าหมายเหมือนเดิม คือแชร์แพลตฟอร์ม 15 ครั้ง ระดับค่าเป้าหมาย 1 คะแนน แชร์แพลตฟอร์ม 20 
ครั้ง ระดับค่าเป้าหมาย 2 คะแนน ตามแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงและค่าน้ าหนักอยู่ที่ 8 อันนี้ของสายสนับสนุน 
ยืนยันตามตัวชี้วัดนี้ฝากหัวหน้างานด าเนินการท าข้อตกลงกับบุคลากรสายสนับสนุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่     
29 มีนาคม 2567 ก่อนเที่ยง เพื่อได้ส่งต่อให้รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผนด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
และส่งต่อไปยังผู้อ านวยการฯภายในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ช่วงเช้า ต่อไปสายวิชาการในส่วนของตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยฯยังคงเดิม มหาวิทยาลัยฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงอาจารย์สามารถเลือกสายได้เอง เช่น เลือกสายท านุบ ารุง 
เลือกสายสอนสายวิชาการหรือเลือกสายวิจัยให้สิทธิ์อาจารย์ไม่บังคับให้อาจารย์เลือกเองโดยให้อาจารย์ดูจาก
ผลงานตัวเองที่มีอยู่เป็นหลัก แต่ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่เป็นผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานก าหนด โดยจะแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่อาจารย์จ าเป็นต้องเลือกซึ่งสามารถเลือกได้ 4 ข้อ อันนี้เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนตัวชี้วัต
แบบเดิมเลย 4 ข้อ จากจ านวนทั้งหมด 10 ข้อ ส่วนที่ 2 (บังคับทั้งหมด) ตั้งแต่ 5 - 10 ข้อ ค าว่าบังคับเลือกคือ
บังคับทั้งหมด บังคับว่าในตัวชี้วัดของอาจารย์ต้องท า 5 ตัวนี้ ซึ่ง 5 ตัวนี้อาจารย์ท าอยู่แล้วไม่ได้ยาก เช่นงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรเหมือนเดิม ผลการประเมิน 5ส.(รายพ้ืนที่) เหมือนเดิม ภารกิจมอบหมายอ่ืนๆ(รายบุคคล) 
เหมือนเดิม และร้อยละผู้เรียนทั้งในและนอกระบบเป็นไปตามแผนรับของแต่ละหลักสูตร มคอ.2 เหมือนเดิม เพียง
ก าหนดผลสัมฤทธิ์ใหม่โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯตัวที่ระดับค่าเป้าหมาย 1 คะแนน น้อยกว่า 50 
ระดับค่าเป้าหมาย ๒ คะแนนเป็น 50-59 ระดับค่าเป้าหมาย 3 คะแนนเป็น 60-69 ระดับค่าเป้าหมาย 4 
คะแนนเป็น 70-79 และระดับค่าเป้าหมาย 5 คะแนนเมื่อหลักสูตรนั้นเป็นไปตามแผนร้อยละ 80 ขึ้นไปตามแผน
ไม่ใช่ตามหลักสูตร ซึ่งได้อธิบายแผนรับไปแล้วว่าวิทยาลัยฯมีแผนรับนักศึกษาท้ังหมด 5 แผน แผนของนวัตกรรมมี
เพียงแผนเดียว  แผนโรงแรมท่องเที่ยวมี 2 แผน แผนของบัญชีมี 2 แผนทั้ง 2 แผนต้องมีจ านวนนักศึกษาเป็นไป
ตามแผนรับร้อยละ 80 ขึ้นไป อาจารย์จะได้ 5 คะแนน ของนวัตกรรมฯไม่มีปัญหา โดยดึงตัวชี้วัดตัวที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยฯ มาใช้ได้ มาดูตัวชี้วัดอีกตัวที่เพ่ิมเข้ามา ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาจารย์เพราะอาจารย์สอนนักศึกษาอยู่แล้ว
อาจารย์สัมผัสกับนักศึกษา คือร้อยละจ านวนนักศึกษาที่ตกออกของแต่ละหลักสูตรหมายความว่าอาจารย์จะต้อง
ดูแลนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนถ้าตกออกต้องมีจ านวนตกออกที่ค่อนข้างน้อยมาก โดยจะวัดแต่ละหลักสูตรดูจาก
จ านวนตกออก  ถ้าตกออกน้อยกว่า 1.01 อันนี้ดึงเกณฑ์ตัวชี้วัตของมหาวิทยาลัยฯมาจ าไม่ได้ว่าตัวที่เท่าไหร่ของ
มหาวิทยาลัยฯ ตัวนี้แต่มันเกี่ยวข้องกับอาจารย์โดยตรง เลยดึงตัวชี้วัดตัวนี้มาเพ่ิมไปอีก 1 ตัวชี้วัด และมีค่าถ่วง
น้ าหนักอยู่ที่ 5 ดังนั้นฝากอาจารย์ผู้ท าข้อตกลงกับอาจารย์ว่าดูตรงค่าถ่วงน้ าหนักให้ดีเพราะปีนี้ค่าถ่วงน้ าหนักจะ
ถูกลดลงมาจาก 8 เป็น 7 หมด ในตัวชี้วัดส่วนที่ 1 (เลือกจ านวน 4 ข้อ) แต่จะมาปรับเพ่ิมตัวชี้วัดที่ 6 ขึ้นมา เป็น 
5 ค่าน้ าหนัก 5% ตัวนี้ค่าน้ าหนักรวมเป็น 50% จะมีเพ่ิมแค่ 5 กับ 6 นอกนั้น เหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้
เปลี่ยนแปลงแต่จะเพ่ิมตัวชี้วัดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอาจารย์โดยตรงเรื่องนักศึกษาตกออก เพราะมีอยู่ใน Aun 

QA ด้วย... 



 ๒๕ 

 QA ด้วย ถ้าอาจารย์ท าได้มันก็จะสะท้อนกลับไปที่ Aun QA ว่าอาจารย์สามารถรับนักศึกษาเป็นไปตามแผน และ
สามารถรักษานักศึกษาไว้ในระบบได้อย่างเป็นไปตามแผนตัวนี้มันตัวเป็นตัวสะท้อน Aun QA ได้อย่างดี จึงดึงมา
แค่ 2 ตัว ซึ่งตัวอ่ืนค่อนข้างยากจึงไม่ดึงมาเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อคะแนนประเมินของอาจารย์ได้จึงดึ ง
มาแค่ 2 ตัวเท่านั้น อาจารย์มีประเด็นค าถามหรือไม่ ปรับเพิ่มเท่านี้ตัวอ่ืนไม่ได้ปรับเพิ่มยังเหมือนเดิม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง  กรณีของบัญชีจะมี 2 แผนคือเทียบโอนกับ 4 ปี ซึ่งนักศึกษา 
4 ปีมากกว่า 50% และเทียบโอนน้อยกว่า 50% กรณีนี้ข้อนี้จะคิดอย่างไร  
ประธาน  อาจารย์น าแผนรับ 2 แผนของอาจารย์มารวมกันได้เลย อาจารย์ตั้งไว้ 60 เพราะแผนรับอาจารย์
เท่ากันอยู่แล้วคือ 30 อาจารย์น าแผนรับของอาจารย์ตั้งแล้วคิดเป็นร้อยละน ามารวมกันเอารวม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง  น าจ านวนที่ได้จริงเทียบกับแผนที่ 2 แผนรวมกัน 
ประธาน  ที่คิดจะให้คะแนนอาจารย์เป็น 5 คิดตามคะแนนของมหาวิทยาลัยฯ คืออาจารย์ต้องคิดตามแผน
อาจารย์ผ่านแค่แผนเดียวอีกแผนอาจารย์ไม่ผ่านอาจารย์ต้องเอา 1 คูณ 100 หาร 2 จะได้แค่ 50% คิดตามของ
มหาวิทยาลัยฯ คิดตามแผนน า 2 แผน แผนนึงเกิน 80 แต่อีกแผนนึงไม่เกินก็ต้องคิดแผนเดียวคือแผนที่ 1 มาคูณ 
100 แล้วหาร 2 เพราะมี 2 แผน ซึ่งจะได้แค่ 50 หมายความแผนทั้งหมดต้องได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปหมดเลยต่ า
กว่านั้นไม่ได้ถ้าต่ ากว่านั้นจะไม่ได้ 5 คะแนน เพราะต้องลดมาได้แค่ 2 คะแนน อันนี้คือคิดตามเกณฑ์ของ    
มหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยฯประเมินคิดแบบนี้ แต่ของบุคลากรไม่ให้คิดแบบนี้ โดยจะให้เอา 2 แผนมารวมกัน
ถ้ามี 60 บวก 60 เป็น 120 แล้วน าจ านวนนักศึกษามารวมกันแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นเหมือนกับแผนรับที่รับยอด
รวมของวิทยาลัยฯ ถ้ายอดรวมวิทยาลัยฯดี เช่น 150 วิทยาลัยฯได้ 130 แต่พอมาดูยอดไลน์ข้างล่า งไม่ดี เลยให้
คิดแบบนี้ซึ่งถ้าคิดแบบนี้ผลประโยชน์อาจารย์ได้มากกว่า  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง ผู้อ านวยการฯ ไม่มีคะแนนแนะแนวให้อาจารย์ ซึ่งในการประเมินไม่ได้
ค านึงถึงการออกแนะแนวของอาจารย์ หากพิจารณาจากสถิติในปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าบางท่านออกแนะแนว
บ่อยครั้ง บางท่านน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความพร้อม และความสมัครใจของแต่ละท่าน จึงมีข้อเสนอให้
พิจารณาแบ่งคะแนนเล็กน้อยจากส่วนอ่ืน เช่น 2-3 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ที่เสียสละออกแนะ
แนวอยู่บ่อยครั้ง แม้จะไม่ได้มีผลส าเร็จ (CF) หรือไม่ CF ก็ตาม แต่สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลได้ ข้อเสนอนี้เพ่ือ
สนับสนุนและให้ก าลังใจแก่คณาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการออกแนะแนวหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนใน
อนาคต 

ประธาน  ถ้าสมมุติตัดค่าถ่วงน้ าหนักออกบางตัว แล้วมาเพ่ิมอีกข้อนึงเป็นการออกแนะแนวหลักสูตรออก
แนะแนวศึกษาต่อประมาณนี้ โดยตัดคะแนนค่าถ่วงน้ าหนักบางตัวมาเติมในข้อที่ 10 ได้มั้ยหรือไม่อย่างนั้นต้อง
ถามทางงานวิชาการและวิจัยก่อน ผลการประเมิน 5ส.ยังคงเอาไว้หรือไม่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง  ส่วนตัวคิดว่ายังคงเอาไว้ จริงๆในส่วนของข้อ 5 - 7 เป็นเรื่อง
ยากอยู่แล้วที่จะได้คะแนนอยู่ในระดับสูง เนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้เห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างไร ในความคิดของ
ตนเอง แต่ว่าคนอ่ืนแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคน เสนอกันเข้ามาแต่ในส่วนตนเองมองว่าในส่วนของข้อที่ 5 
แบ่งออกมาเล็กน้อย แล้วให้มันมาเชื่อมโยงกับข้อ 10 ที่ผู้อ านวยการฯจะเพ่ิมเข้าไป ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะถ้า
ในกรณีของการออกแนวประชาสัมพันธ์และการ CF นักศึกษาคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลมีปัจจัยที่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้แต่อันนี้แล้วแต่มติท่ีประชุม 

ประธาน... 



 ๒๖ 

ประธาน  ข้อ 10 ขึ้นมาโดยตัดจากข้อ 5 ให้เหลือค่าถ่วงน้ าหนัก 5 แล้วข้อ 2 มาเติมในการออกแนะแนว
แนะแนวศึกษาต่อและการประชาสัมพันธ์ 
อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ ขออนุญาตถามเหมือนรอบที่ผ่านมามีอยู่ 1 ตัว คือประชาสัมพันธ์มันไม่ได้อยู่ใน
ตัวเลือก 1-9 ด้านบนใช่มั้ยค่ะ  
ประธาน  ใช่ประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันกับนักศึกษาเป็นไปตามแผน โดยตัดออกให้เหลือตามตัวชี้วัดเดิม เลย
หายไป แนะแนวศึกษาต่อและการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ขั้นต่ ากี่ครั้งของการออกท าด้วยกันดีกว่าจะได้พอใจ
กับขั้นต่ าและขั้นสูงสุด ค่าน้ าหนักข้อ 5 ไปลดเหลือ 5 ลงมาด้านล่างอีก 2 ลงมา 2 เป็น 50 ขั้นต่ างานวิชาการ
และวิจัยเห็นด้วยหรือไม่ จ านวนครั้ง 10 ครั้งมากไปหรือไม่ ถ้า 5 ครั้งน้อยไปหรือไม่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์   เสนอให้พิจารณาเป็นรอบเดือน 1 รอบการประเมินเท่ากับ 6 
เดือนแล้วตั้งจ านวนครั้งดู เช่นเดือนละ 2 ครั้ง หรือเดือนละ 1 ครั้งประมาณนี้ แต่ใน 1 เดือนอาจไม่ออกก็ได้แต่
สรุปแล้ว 6 เดือนได้ออกก่ีครั้งประมาณนี้  
ประธาน  งานวิชาการและวิจัยมีฐานข้อมูลอยู่บ้างม้ัยอาทิตย์นึงกี่ครั้งได้ 
อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์  ก่อนจะไปจ านวนครั้งอยากให้นิยามหน่อยว่าการประชาสัมพันธ์และ
การแนะแนวขอบข่ายประมาณไหน 
ประธาน  จะระบุไว้ในแพลตฟอร์มด้านล่างให้ดูตัวอย่างใส่จ านวน 10 ครั้งหรือเผยแพร่ แพลตฟอร์มต่างๆ 
20 ครั้ง หรือเผยแพร่ข้อมูลแพลตฟอร์มต่างๆ การแนะแนวใส่ขั้นต่ าประมาณอาทิตย์ละ  2 ครั้งได้ม้ัย  
ผู้ช่วยศาตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ   ที่ผ่านออกไปทั้งหมด 50 กว่าโรงเรียน ใน 50 กว่าโรงเรียน
ให้แต่ละสาขาหรืออาจารย์ประสงค์ในการเข้าแนะแนวเอง แต่จะให้ไประบุว่าจ านวนกี่ครั้ง คือเป็นข้อตกลงที่สาขา
ตกลงกันเองมากกว่า  
ประธาน  ไม่ค่ะ เป็นการค านวณโดยใช้ฐาน เช่นออกแนะแนวทั้งหมดประมาณ 50 กว่าครั้ง 60 ครั้งใน 1 
ปีการศึกษา 60 ครั้งใน 1 ปีการศึกษาเฉลี่ย 5 ซึ่งอาจารย์จะไปเมื่อไหร่ไปยังไงไปกี่คนไปกี่ครั้งอาจารย์เป็นคน
ออกแบบ อาจารย์เลือกเองว่าอาจารย์อยากได้คะแนนประเมินเท่าไหร่ ขอก าหนดขั้นต่ าให้ 3 ครั้งก่อนถ้าอาจารย์
อยากได้คะแนนมากก็เพ่ิมการออกแนะแนวไป จาก 3 ครั้ง เป็น 5 ครั้ง เป็น 7  ครั้ง เป็น 9 ครั้ง และต่อไป
มากกว่า 10 ครั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ สอบถามถ้าด าเนินการครบ 10 ครั้ง จะได้รับ 4 คะแนนใช่หรือไม ่
อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ เผื่ออาจารย์บางท่านไม่ประสงค์ออกแนะแนวเลย ไม่ขอเอาคะแนนเลย มี
หรือไม่ที่น้อยกว่า 3 หรือน้อยกว่า 2 ตัวต่ าสุด 
ประธาน  ได้น้อยกว่า 3 ครั้ง ไม่ออกแล้วยังให้คะแนนอีกหรือ ข้อ 1 เปลี่ยนเป็นน้อยกว่า 4 ครั้ง ต่อไป
จ านวน 5 ครั้ง จ านวน 6 ครั้ง จ านวน 7 ครั้ง และมากกว่า 8 ครั้ง และในแพลตฟอร์มเพ่ิมข้ึนที่ละ 5 คือ 20 ครั้ง 
25 ครั้ง 30 ครั้ง 35 ครั้ง และ 40 ครั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์  กรณี 8 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละครั้งได้ 6 ครั้ง ในส่วนที่เป็นช่วงปิด
เทอมหรือช่วงภาคฤดูร้อน อาจจะได้ออกมากกว่า 1 ครั้งในเดือนนั้น ซึ่งมองว่าระดับนี้น่าจะพอดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระริน เครือวรพันธุ์ ในการประชุม ขอให้ผู้อ านวยการชี้แจงให้ชัดเจนเกี่ยวกับการลงพ้ืนที่ 
10 ครั้ง โดยเลือกเฉพาะในจังหวัดตรัง ทั้งนี้ เนื่องจากบางบุคคลอาจต้องเดินทางไกลไปยังจังหวัดกระบี่หรือภูเก็ต  

จึงควรพิจารณา… 



 ๒๗ 

จึงควรพิจารณาให้มีการแบ่งพ้ืนที่การลงส ารวจให้เหมาะสมและแชร์กันอย่างชัดเจน เพ่ือลดภาระการเดินทางไกล
ของผู้ปฏิบัติงาน 
ประธาน  วงเล็บไว้ด้านหลังที่แนะแนวศึกษาต่อและการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา หมายเหตุจะต้องคละ
จังหวัด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์  ขออนุญาตกล่ า ว ต่ อจ าก ผู้ ช่ ว ยศาสตรา จารย์ ร ะริ น       
เครือวรพันธุ์ ในบางกรณีที่เกิดขึ้นในเขตตัวเมืองจังหวัดตรัง มีกรณีท่ีผู้ลงชื่อออกแนะแนวไปจ านวน 2 คน เมื่อเห็น
ว่าเป็นการออกแนะแนวในจังหวัดตรังซึ่งสะดวกในการเดินทาง ท าให้มีการลงชื่อเพ่ิมมากขึ้นเป็นจ านวนประมาณ 
5-6 คน แต่มีเพียง 2 คนที่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส่วนที่เหลือเพียงนั่งถ่ายรูปเท่านั้น ประเด็นนี้ต้องการ
เรียนปรึกษาท่านผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
ประธาน  ในกรณีเช่นนี้ซึ่งพบเห็นหลายครั้ง หากมีการเสนอเรื่องขึ้นมา จะไม่อนุญาตให้ด าเนินการ โดย
จะต้องกลับไปแก้ไขหนังสือราชการให้ระบุจ านวนผู้ที่เก่ียวข้องเหลือเพียง 2 คน นี่เป็นแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์  บางจังหวัด เช่น กระบี่ มีนักศึกษาจ านวนมากแต่มีเจ้าหน้าที่
แนะแนวเพียงคนเดียว ในขณะที่บางโรงเรียนซึ่งมีนักศึกษาในจ านวนเท่ากัน มีเจ้าหน้าที่แนะแนวหลายคน ใน
จังหวัดตรังมีเจ้าหน้าที่แนะแนวประมาณ 5-6 คน จากประสบการณ์ปีที่ผ่านมา พบว่ามีประเด็นลักษณะนี้เกิดขึ้น 
ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ระริน เครือวรพันธุ์ ได้แจ้งให้ทราบ 
ประธาน  ในตอนแรกมีการส่งรายงานหลายฉบับซึ่งอาจมีบางฉบับตกหล่นไปบ้าง แต่หลังจากนั้นได้มีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหลือเพียง 2 พ้ืนที่ โดยในแต่ละพ้ืนที่จะมีผู้แทนจากโรงเรียนจ านวน 2 คน คือ อาจารย์ 1 คน และ
เจ้าหน้าที่ 1 คน 
นางสาวกรวิษา ร่มรื่น ขออนุญาตเสนอแนะในกรณีที่มีจ านวนนักเรียนเข้าฟังการแนะแนวมาก ซึ่งรูปแบบการ
แนะแนวของอาจารย์แต่ละท่านอาจแตกต่างกัน หากนักเรียนมีจ านวนมาก ควรมีการแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาและ
ให้อาจารย์แต่ละสาขารับผิดชอบกลุ่มนักเรียน ทั้งนี้ เนื่องจากบางโรงเรียนมีเวลาจ ากัด หากให้ทุกคนพูดอาจไม่
เพียงพอ จึงควรแยกกลุ่มเพ่ือให้การแนะแนวมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีอาจารย์ไปเพียง 2 คน อาจไม่สามารถ
จัดการได้อย่างทั่วถึง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ในกรณีนี้ ฝ่ายวิชาการมีข้อมูลที่สแกนไว้แล้วเมื่อมีการเสนอหนังสือ
เข้ามา 
นางสาวกรวิษา ร่มรื่น เพราะบางโรงเรียนมีเวลาให้น้อยมากจึงต้องจับกลุ่มนักเรียนเลย 
ประธาน  ในการประชุมเรื่องนี้ต้องมีความเข้าใจล่วงหน้าเกี่ยวกับจ านวนนักเรียนที่เข้าฟังบรรยายว่ามีกี่คน 
หากทราบล่วงหน้าจะช่วยในการดีไซน์การแบ่งกลุ่มได้เป็นอย่างดี เมื่อท าการบันทึกข้อมูลขึ้นมาจะสามารถอธิบาย
ได้ว่าขออนุญาตให้อาจารย์และบุคลากรออกน าเสนอแนะแนวทางท่ีโรงเรียนนั้นมากกว่า 2 คน โดยระบุชื่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้วย จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมบรรยายมีจ านวนมากเกินไป ซึ่งแนวโน้มคือจะต้องแบ่งกลุ่ม อย่างไรก็ตาม
เนื้อหาไม่มีข้อมูลแนบมาให้เห็นชัดเจนในลักษณะนี้ท าให้สามารถอนุโลมให้ได้ 3 คน แต่ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลอะไรที่
น ามาแสดงให้เห็นชัดเจน 
นางสาวกรวิษา ร่มรื่น ในตารางแนะแนวจะระบุว่าโรงเรียนที่เข้ากี่โมงและมีจ านวนนักศึกษาเข้ารับฟัง 
 

ประธาน... 



 ๒๘ 

ประธาน  การสรุปของผู้อ านวยการฯเก่ียวกับการเสนอแผนที่ไม่มีการเสนอโดยตรงหน้าผู้อ านวยการ มีการ
บันทึกข้อความขออนุญาตแทนนั่นเอง ท าให้ไม่ทราบจ านวนคนที่จะมาเสนอแผนและมีแนวโน้มจะแบ่งกลุ่มได้
หรือไม่ แต่ถ้ามีคนที่ไปแบบนั้น ถ้าไม่ได้ไปไปแบบนั้นก็จะไม่ให้ไป 2-3 คน เพราะจะจัดการประชุมที่จะไป
ต่างจังหวัดและมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ ซึ่งใช้งบประมาณเยอะมากในการเดินทางแนะแนวค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
น้ ามันรถ การจัดท าหนังสือ ที่ใช้งบประมาณเยอะมากกว่าคณะอ่ืนๆที่ใช้แล้ว และอีกอย่างนี้แจ้งเพ่ิมเติมในไตรมาส
นี้ที่พิจารณาเมื่อวันศุกร์กล่าวว่าวิทยาลัยจ่ายติดลบเป็นสามสิบหมื่นกว่าบาทซึ่งให้หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
ด าเนินการขอยืมเงินบางส่วนมาใช้ก่อนเพราะด้วยที่ไม่ได้ไปเยอะแหละเพราะว่าทุกปีวิทยาลัยวิทยเขตเป็นคน
รับผิดชอบทั่วไป แต่มาปีนี้ที่วิทยาลัยเต็มตัวแล้วจึงจ าเป็นที่จะใช้งบประมาณเยอะดังนั้นจึงได้ก าจัดการวิจัยของคน
หลาย ถ้าจะขอมามากกว่า2คนให้ใส่รายละเอียดมาในบันทึกข้อความเพ่ือว่ามีแนวโน้มจ านวนนักศึกษามีเท่านี้และ
มีแนวโน้มว่าโรงเรียนจะแบ่งกลุ่ม จึงท าให้จ านวนอาจารย์ 2 ท่านที่ออกแนะแนวไม่เพียงพอจึงขอเพ่ิมเป็นกี่คนระบุ
ชื่อมาให้เรียบร้อยโดยมีอาจารย์ท่านใดเดินทางไปบ้างประมาณนี้แต่ที่เห็นค่อนข้างชัดของโรงเรียนคริสเตียนจะไป
กันเยอะมากจะเป็นแบบนี้ทุกปีที่เห็นและที่จ าได้และนักเรียนที่ได้มาก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนเท่าไหร่จึงขอค าชั่งแล้ว
เรื่องนี้ดูเกณฑ์อีกทีระดับของค่าเป้าหมายสามารถมีได้ใช่สามารถที่ผ่านมาได้นักเรียนที่เข้ามาสมัครและ CF เป็น
นักเรียนที่มาจากการแนะแนวสัญจรเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นนักเรียนที่มาจากที่อาจารย์ไปตามโรงเรียนและนางสาว
กรวิษา ร่มรื่น มีฐานข้อมูลด้วยนักเรียนพวกนี้เป็น Material เลยที่จะให้ทีมงานอาจารย์โทรติดต่อสัมภาษณ์และท า
ให้นักเรียนกลับมา CF ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากซึ่งมองว่าเป็นการลงทุนที่ใช้เงินจ านวนมากแต่มันคุ้มค่าตรงที่
อาจารย์เข้าถึงตัวนักเรียนมีข้อมูลนักเรียนอยู่ในมือพร้อมที่จะติดต่อได้ตลอดเวลา แต่ในขณะที่วิทยาลัยท า
ประชาสัมพันธ์ทางอ่ืนแทบไม่มีนักเรียนเข้ามาเลยไม่ว่าจะส่งหนังสือไปตามโรงเรียนจะส่งโปสเตอร์ไปยังโรงเรียนจะ
ติดต่อกับอาจารย์แนะแนวผ่านเครือข่ายซึ่งไม่มีนักเรียนมาเลยในกลุ่มนี้ หรือแม้กระทั่งการตั้งกลุ่ม Line ของ
อาจารย์แนะแนวแต่ละจังหวัดแต่ละโรงเรียนก็ไม่ได้ผล ที่ได้ผลมากท่ีสุดเลยคือการออกแนะแนว จากการพูดคุยกับ
ทางหัวหน้าสาขาท้ัง 2 สาขา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง ขออนุญาตเสนอการออกแนะแนว ซึ่งคิดว่าการออกแนะแนวของ
วิทยาลัยฯเร็วแล้ว แต่จริงๆช้าด้วยซ้ าเพราะมีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งแจ้งว่าได้ CF ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานีไปแล้วคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ CF เร็ว จริงๆอยากจะเรียนบัญชีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังแต่ว่าบังเอิญว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ CF เลย CF แต่ตอนนั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังยังไม่ได้เข้าไปแนะแนวด้วยซ้ า จึงอยากเสนอว่าเป็นไปได้
หรือไม่มาจัดการเริ่มแนะแนวตั้งแต่ต้นปีเพราะนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 บางคนได้ที่เรียนตั้งแต่เทอม 1 แต่ว่า
แล้ววิทยาลัยออกแนะแนวเทอม 2 ซึ่งจะเห็นว่าออกแนะแนวเยอะมาก ซึ่งจริงๆเมื่อไปรอบหลังที่ไป open house 
คือนักเรียนจะไม่สนใจแล้ว เพราะว่าได้ที่เรียนแล้ว อย่างนั้นเลยมองว่าควรกระจายถ้าในปีต่อไป คือกระจายว่าเมื่อ
นักเรียนเปิดเทอมเดือนมิถุนายน แต่ว่ามหาวิทยาลัยฯยังปิดเทอมอยู่อาจารย์ทุกคนยังปิดเทอมอยู่ก็สามารถที่จะ
กระจายกันออกแนะแนวได้ เช่น เดือนละ 1 – 2 โรงเรียน กระจายไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปกระจุกหรือว่ารุกอยู่ ในช่วง
ใดช่วงหนึ่งหรือว่าช่วงปลายปีหรือว่าช่วงเทอม 2 คิดว่าน่าจะได้ผลมากกว่า และในที่ออกกับวิทยาเขตตรังอันนี้
เนื่องจากเคยออกกับวิทยาเขตตรังมาแล้ว และวิทยาเขตตรังมีหลายหลักสูตรมาก กว่าจะมาถึงวิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว คือนักเรียนก็ฟังจนเบื่อแล้ว ทีนี้ถ้าจะแยกเป็นสายวิทย์สายศิลป์ เพราะบัญชีก็รับทั้งสายวิทย์ทั้ง 

สายศิลป์... 



 ๒๙ 

สายศิลป์ เพราะฉะนั้นถ้าจะแยกบรรยายแยกเฉพาะนักเรียนสายศิลป์ วิทยาลัยจะเสียเปรียบเพราะว่าสายวิทย์ก็
เรียนบัญชีได้ อันนี้เป็นสาเหตุว่าน่าจะลองมาวางแผนกันดูว่าถ้าเริ่มตั้งแต่นักเรียนเปิดเทอมเริ่มวางแผนการออก
แนะแนวกันเลยอาจจะไม่ต้องเป็น 10-20 โรงเรียนแต่ว่าอาจจะเป็นแบบ 1-2 โรงเรียนก่อน แต่ไม่จะเป็นไปได้
หรือไม่ในทางปฏิบัติ 
ประธาน  ต้องรอให้อธิการบดีฯอนุมัติเปิดระบบก่อน เพราะที่ผ่านมาจะเริ่มตอนเดือนสิงหาคม ก็ต่อเมื่อ
อธิการบดีฯ อนุมัติว่าสามารถเปิดโควตาพิเศษได้แล้วถึงจะเริ่มด าเนินการ ถ้าสมมุติไปก่อนที่โควตาพิเศษจะเกิด   
นั่นหมายความว่าน าข้อมูลนักเรียนมาวางไว้แต่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงระบบได้ เนื่องจากระบบยังไม่เปิดให้  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง ถ้ารบกวนฝากผู้อ านวยการฯเป็นปากเสียงให้ได้หรือไม่ว่าเป็นไปได้
หรือไม่ถ้าจะเริ่มให้เร็วกว่าเดือนสิงหาคม เพราะถ้าไปเดือนสิงหาคม ก็มีโรงเรียนอ่ืนไปแนะแนวแล้ว หรือ
มหาวิทยาลัยอื่นๆก็เริ่มออกแนะแนวแล้ว คิดว่าถ้าเดือนสิงหาคมช้าไปแล้ว 
ประธาน  มหาวิทยาลัยฯเปิดเร็ว เดือนกรกฎาคมเปิดแล้ว ต้นเดือนกรกฎาคม 2 อาทิตย์แรกยังมี Walk-in
เข้ามาอีกเรายังรับ Walk-in เข้ามาในช่วงนั้นระบบก็จะยังไม่เปิด ซึ่งปีที่แล้วระบบเปิดเร็วแต่ไม่แน่ใจว่าปีนี้
มหาวิทยาลัยฯจะเลื่อนขึ้นมาเป็นกลางเดือนกรกฎาคมหรือเปล่าถ้ามีโอกาสคุยให้จะคุยให้ว่าให้เลื่อนขึ้นมาเร็ว
หน่อยเป็นกลางเดือน เช่นพอจบอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคมแล้ว ให้มหาวิทยาลัยฯเปิดเลย จะได้ประมาณ
กลางเดือนกรกฎาคมแต่ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยฯเปิดเดือนสิงหาคม อันนี้จะลองคุยกับอธิการบดีฯดูว่าให้เลื่อนขึ้นมา
เร็วขึ้นอีกสักครึ่งเดือนจะได้หรือไม่ถ้าระบบเปิดเร็ว ก็วางแผนออกแนะแนวสัญจรได้ภายในปลายเดือนกรกฎาคม 
แต่ว่าช่วงนี้ฝากงานวิชาการและวิจัยเก็บฐานข้อมูลเดิมที่มีไว้ โรงเรียนไหนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้เข้าได้ตลอดเวลา 
เอาเป็นโรงเรียนแรกๆก่อนเลยสร้างฝันและก าลังใจกับทีมงานที่จะเดินทาง แล้วทีมไหนมหาวิทยาลัยฯไหนหรือ
วิทยาลัยอาชีวไหนหรือโรงเรียนไหนที่ไม่ค่อยอนุญาตให้เข้าเอาข้อมูลวางไว้แล้วลองประสานงานดูอีกทีนึงว่าจะ
ประสานยังไงเพ่ือให้เปิดโอกาสให้เข้าไป อันนี้ฝากงานวิชาการและวิจัยเตรียมข้อมูลไว้  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง  ขออนุญาตเสนอเรื่องอ่ืนอีกสัก 1 เรื่องนะคะพอดีว่ารอบที่
แล้วที่ไปแนะแนวที่ภูเก็ต แล้วมีสถานประกอบการที่เป็นโรงแรมที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานที่นั่น ชื่อโรงแรมภูแมน
ต้องการที่จะท า MOU กับทางมหาวิทยาลัยฯ คือต้องการเด็กในส่วนของสาขาการโรงแรม และเด็กของบัญชี ทีนี้
จะเป็นไปได้มั้ยถ้าจะขอคุยรายละเอียดในเรื่องของการท า MOU ซึ่งได้รับเรื่องมา จึงขออนุญาตแจ้งในที่ประชุม
เพราะว่าวันนี้มีทั้งในส่วนของสาขาโรงแรมและมีทั้งในส่วนของบัญชีอยู่ คิดว่าน่าจะเป็นฐานข้อมูลได้ โดยให้
วางแผนเรื่องการส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานกับทางโรงแรมเลยเพราะต้องการนักศึกษาฝึกงานเป็นจ านวนมาก  
ประธาน  ฝากนางสาวกรวิษา ร่มรื่น ให้นางสาวกาญจนา อุบล ประสานงานไปอีกครั้ง เพราะว่ามีแผนที่จะ
เดินทางไปท า MOU กับโรงแรมในภูเก็ตอยู่แล้ว ซึ่งจะมีอยู่หลายๆโรงแรม ซึ่งอาจารย์สุภาพร เจริญสุขได้ประสาน
ไว้ให้ด้วยหลายโรงแรมอยู่ ให้ลองเพ่ิมโรงแรมนี้ไปอีกที่ แล้วค่อยเข้ากรรมการ เพราะว่ายังไม่ได้นัดกรรมการที่จะ
พิจารณาถ้ายังไงเอาโรงแรมนี้เข้าไปด้วยอีก 1 โรงแรม 
 มติที่ประชุม พิจารณาประเด็นนี้ตกลงตามนี้ซึ่งตัวอ่ืนไม่ได้เปลี่ยนขอเพิ่มแค่ 3 ข้อแสดงว่าวันนี้ขอ
เพิ่มตัวชี้วัด 3 ข้อ เรื่องของจ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผน จ านวนนักศึกษาตกออก และเรื่องแนะแนวศึกษา
ต่อ คือจริงๆแนะแนวศึกษาต่อกับข้อ 5 มันอยู่ด้วยกันแต่จะแยกออกมาเป็น 2 ข้อ ขอบคุณอาจารย์โดยยึด
ตามนี้ ฝากหัวหน้าสาขาและรองผู้อ านวยการฯทั้ง 3 ช่วยเช็คให้ด้วยว่าอาจารย์กรอกข้อมูลมาครบถูกต้อง 

ระเบียบวาระ... 



 ๓๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส. ดังนี้ 

1. ยังไม่ได้ก าหนดวันที่เป็นที่สุดในการตรวจภายในว่าจะตรวจภายในวันที่ใด และการรับการตรวจจาก
คณะกรรมการภายนอกก็ยังไม่ได้ก าหนดวันที่เป็นที่สุด 

2. คร่าวๆ จะด าเนินการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส. ในปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งจะท าการตรวจภายใน 
3. ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมจะมีการรับการตรวจจากคณะกรรมการภายนอก 
4. ก าหนดการวันรับการตรวจและจะท าการส่งหนังสือแจ้งไปยังสาขาและผู้รับผิดชอบทุกท่านที่เกี่ยวข้องใน

การตรวจกิจกรรม 5ส. 
5. คณะกรรมการที่มาตรวจคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีจ านวนทั้งหมด 17 ท่าน 
6. ส าหรับคณะกรรมการของวิทยาลัยฯจะลงพื้นท่ีในการตรวจของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

การตรวจติดตามกิจกรรม 5ส. ปีนี้มีการก าหนดคณะกรรมการที่มาตรวจและก าหนดการดังกล่าวเพ่ือความเต็มใจ
ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ ของกิจกรรมดังกล่าวด้วยความส าเร็จ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 

                 (นางรวิวรรณ  คงแก้ว) 
                 ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

                (นางสาวจตุพร  ฮกทา) 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  
 
 

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา) 
                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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